
59व्या वार्षिक सविसाधारण ऑनलाईन सभेचे इर्िवृत्त (र्ि. 27 माचि 2021) 

महाराष्ट्राचे आराध्य दवैत छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय संशवधानाचे जनकपरमपूज्य डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर, भारतीय अणऊुजाा आस्थापनाचे जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांना शवनम्र अशभवादन करून मी संस्थेचा 

मानद सशचव संजय गावंडे आजच्या 59 व्या वाशषाक सवासाधारण सभेत ऑनलाइन उपशस्थत असलेले सवासभासद 

सन्माननीय भागधारक, संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष माननीय वजरेकर साहबेयांचे संचालक मंडळाच्या वतीने स्वागत 

करीत आह.े संस्थेची 59 वी वाशषाकसवासाधारण सभा सुरू होण्यापवूी या आशथाक वषाात मतृ झालेल्या सभासदांना 

आदरांजली वाहण्यासाठी सवाांनी दोन शमशनटे उभे राहावे. धन्यवाद. 59 व्यावाशषाक सवासाधारण सभेचे अध्यक्ष 

माननीय वजरेकर साहबे यांना शवनंती करतोकी तयांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-सवाप्रथम मी सवा सभासद, सवाभागधारकांचे संस्थेच्या 59 व्या 

वाशषाक सवासाधारण ऑनलाईन सभेमध्ये सहषास्वागत करत आहे.संस्थेची स्थापना होऊन आज साठाव्या वषाात 

आपण पदापाणकेलेले आह.े शविेष म्हणजे वेगळे वैशिष््टय घेऊन आपण या सभेस सामोरे जात आहोत. गेल्या वषाात 

आपण covid-19 सारख्या भयावह महामारीच्या संकटातून गेलो आहोत. आजही करोनाचे संकट आपल्या समोर 

आ वासनू उभे आह.े प्राप्तपररशस्थतीतनू जाताना आपल्या जीवनिैलीमध्ये अनेक बदल आपण स्वीकारले आहते. 

तयामुळे पारंपाररक एकत्र समहूाने जमनू होणारी सवासाधारण सभा आज शव्हडीओ कॉन्फरन्स माध्यमातनू आपल्याला 

घ्यावी लागत आह.े हा बदल दखेील आपण सहजपणे स्वीकाराल.  तसेच आजची ही सवासाधारण सभा आपल्याला 

एक वेगळा अनुभवदईेल अिी मी आिा व्यक्त करतो आशण ही ऐशतहाशसक सभा व्यवशस्थत पार पाडण्यातआपण 

सहकाया कराल अिी अपेक्षा व्यक्त करतो व खात्री बाळगतो. आज अशतिय आनंदहोत आह ेआपल्या शजव्हाळ्याने 

संस्थचे्या  साठाव्या वषाात पदापाण करीत आहोत.जवळजवळ रूपये 644 कोटींचा वाशषाक उलाढालीचा टप्पा आपण 

पार केलेला आह ेते आपल्यासवाांच्या सहकायााने. संस्थेची दमदार वाटचाल सवाांसाठी स्थैया शनमााणकरणारी आह.े 

सहकाराच्या वाटेवरील खऱ्या अथााने समदृ्धीच्या पाऊलखुणा आहतेम्हणनू संस्थेचे ब्रीदवाक्य सहकारणे समशृद्ध भवत ु

ह े साथा ठरत आह.ेही प्रचंड मोठी मजल आह,े फार मोठा प्रवास आह,े शनशितच या सहकाराच्या वटवकृ्षाच्या 

छायेखाली सवा सभासदांच्या गरजांचे संवधान आशण संरक्षणप्राप्त होईल. या  60 वषाात सहकाराची जाणीव असलेले 

सवा आजी माजी संचालकतसेच अनेक सभासद यांनी वेळोवेळी या सवासाधारण सभेस संबोशधत करून संस्थेस व 

संचालक मंडळास मागादिान व योग्य शदिा शदलेली आह.े मात्र या आजच्या सभेस काही मयाादा आहेत. आधशुनक 

यगुातील तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आपल्याला सभेचे कामकाजचालवावे लागेल. तयामुळे आपल्या सवाांना संयशमत 

असणे गरजेचे आह,े जेणेकरूनपशहल्यांदाच अिा या ऑनलाईन होणाऱ्या सभेमध्ये सभेचा प्लॅटफॉमा हासवाांसाठी 

फायदिेीर ठरून सभेचे कामकाज पार पडण्यास मदतहोईल. COVID-19 चा काळ सवाांसाठी अशतिय वाईट आशण 

त्रासदायक झाला आह.ेतसाच तो जीवन जगण्यासाठी नवी शदिा दऊेन जात आहे. प्राप्त पररशस्थतीमध्ये आपणसवाांनी 

स्वतःची, कुटंुबाची अशतिय चांगल्या प्रकारे काळजी घेतलेली असेल,अजनूही शस्थती फारिी चांगली नाही. स्वतःची 

आशण कुटंुबाची जबाबदारीने काळजीघ्या, शनयमांचे पालन करा आशण सरुशक्षत रहा. या दरम्यान या गोष्टींचा अवलंब 



करावासा वाटतो कारण संचालक मंडळाने करोना शवषाणचू्या लॉकडाऊनच्या काळात सदु्धा सभासदांची सेवा 

अशवरतपणे सुरू ठेवली. तसेच सभासदांच्या शहताचे आशण फायद्याचे शनणाय घेऊन अडचणीच्या काळात तयांना 

आशथाक उणीव भास ू शदली नाही. याबद्दल सवा सभासदांचे आशण कायाकारी मंडळाचे अशभनंदन आशण धन्यवाद. 

सभेचे कामकाज चालवण्यासाठी मी संस्थेच े सेके्रटरी यांना शवनंती करतो की तयांनी अध्यक्षांना बोलण्याची शवनंती 

करावी. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- संस्थेचे चेअरमन माननीय श्री मडगांवकर साहेबांना मी शवनंती करतो 

की तयांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- महाराष्ट्राचे आराध्यदवैत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय 

घटनेचे शिल्पकार भारतरतन परमपजू्य डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, बीएआरसी आस्थापनाचे जनक डॉ. होमी 

जहांगीरभाभा यांना शवनम्र अशभवादन करून आजच्या या 59 व्या वाशषाक सवासाधारणऑनलाइन सभेत उपशस्थत 

असलेले संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष आदरणीय अंनत वजरेकर साहबे, लवकरच सामील होणारे संस्थेचे पदशसद्ध 

उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीरामसाहबे, संस्थेच्या उपाध्यक्षा श्रीमती तपृ्ती मखुजी, संस्थेच ेमानद सशचव श्रीसंजय गावंडे, 

सहसशचव श्री एस आर सोनी, उपशस्थत सवा संचालक, सभासद बंधभुशगनींनो आशण माऊलींनो, संस्थेच्या 

इशतहासामध्ये सवाप्रथम होणाऱ्या  ऑनलाईन वाशषाक सवासाधारण सभेस चेअरमन म्हणनू संबोशधत करण्याचा सन्मान 

मला शमळत आह ेयाचा मला अतयानंद होत आह.े मागच्या वषी माझ्या काही शहतशचंतकांनी उपहासातमक शटपणी 

केली होती की तमुची ही िेवटची वाशषाक सवासाधारण सभा आह.े शनशितच मी तेही आनंदाने स्वीकारले. परंत ुआज 

या संस्थेचे शहरक महोतसवी वषा आह.े संस्थेच्या सवुणामहोतसवी वषाामध्ये माझी काहीही चकू नसताना मला माझ्या 

सहकाऱ्यांनी माझ्यावर अशवश्वासाचा ठराव सादर करून माझी चेअरमनिीप शहरावनू घेतली. म्हणनूच आज संस्थेच्या 

शहरक महोतसवी वषाामध्ये या संस्थेचे चेअरमनपद भषूवण्याचा सन्मान मला शमळत आह.े मागील पाच वषाांमध्ये या 

संस्थेस प्रगतीपथावर नेत असताना मला माझ्या जनु्या सहकाऱ्यांनी जो त्रास शदला तयाचे आपण सवा सभासद 

साक्षीदार आहात. या संस्थेमध्ये असा एक समहू आह ेकी ज्यांना प्रतयेक चांगल्या गोष्टीत अडचण शनमााण करून या 

संस्थेची प्रगती थांबवायची आह.े सभासदांचे अकल्याण करायचे आह.े जसा पोपटाचा जीव तयाच्या कंठात असतो 

तसाच इथे काही समहूाचा जीव या आशथाक संस्थेमध्ये आह.े तयाचे कारण मला समज ूिकत नाही. मागील पाच 

वषाांमध्ये या संस्थेचे काम करत असताना माझे अधे सहकारी आज म्हणत आहते की मडगांवकर आम्हाला पढुची 

शनवडणकू लढवायची नाही. वास्तशवक मी तयांना आग्रहाची शवनंती करीत आह े की सभासदांसाठी ही शनवडणकू 

लढवणे गरजेचे आह.े संस्थेची यावषी प्रथमच 'संकल्प शसद्धी' शदनदशिाका प्रशसद्ध केली. तयाचे सवा स्तरावरून कौतकु 

होत आह ेकारण सभासदांना आवश्यक असलेली सवा उपयकु्त माशहती तयात आह.े तयात शदलेली आकडेवारी पाहून 

सभासद म्हणत आहते आकडेवारी तेच दऊे िकतात ज्यांचा कारभार पारदिाक आह.े म्हणनूच माझे पदाशधकारी, 

संचालक मकंुुद भास्कर, सशचन उसरकर, उमेि गायकवाड, शववेक डोळस, शवजय काकडे, अत्री, गजानन शवसळ, 

शनवतृ्त संचालक संस्थेचे माजी चेअरमन जनादान पवार यांचा मला साथा अशभमान आह.े यावषी दखेील वाशषाक 



अहवालाचे मखुपषृ्ठ मकंुुद भास्कर यांनी तयार केले आह.े या मखुपषृ्ठावर तयांनी शदपस्तंभ साकारला आह.े संस्थेच्या 

सभासदांच्या शहतासाठी ज्या कामांची, शनणायांची अंमलबजावणी केली तयाचा सारांि या मखुपषृ्ठावर आह.े या 

संस्थेचा शदपस्तंभ महाराष्ट्रातील अनेक पतसंस्थांना शदिा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही अिी आिा व्यक्त करतो 

आशण आपली रजा घेतो. जय शहदं! जय महाराष्ट्र! 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-  सभा पढुे सुरू करण्यापवूी बरेचसे लोक वेशटंग आहते. आपण 

आता अजेंडाच्या शवषयाकडे वळणार आहोत. मी संस्थेचे मानद सशचव संजय गावंडे साहबेांना शवनंती करत आह ेकी 

तयांनी सभेचे कामकाज सुरू करावे.  

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शद भाभा अणुसंिोधन कें द्र कमाचारी सहकारी पतसंस्थेच्या 

अशधमंडळाच्या 59 व्या वाशषाक सवासाधारण सभेपढुील शवषय सरुू करण्यापवूी वाशषाक अहवालामधील काही दरुुस्ती 

सांगायच्या आहते तयांची नोंद घ्यावी. ज्या शप्रंटींग शमस्टेक झालेल्या आहते तया मी सांगतो-1)शवषय क्रमांक 3- 

फायनाशन्िअल इयर 2020-21 असे वाचावे.2) पान क्रमांक 65-फ 1. 10 कजा शवषयक धोरण-अ) मदुत कजा 

मयाादा- साधारण कजामयाादा ह ेइगं्रजीमध्ये बरोबर आह ेपरंत ुमराठीमध्ये जमा भागभांडवल अशधक वगाणी याच्या 16 

पट शकंवा माशसक वेतनाच्या 30 पट असे शलशहले आह ेतयाऐवजी मराठीत जमा भाग भांडवल अशधकवगाणी याच्या 4 

पट शकंवा माशसक वेतनाच्या 15 पट असे वाचावे. 3) पान क्रमांक 68- 6 नंबरवर मदुत कजााचा व्याजदर 9% इतका 

राहील असे शलशहले आह,े तया ऐवजी कजााचा व्याजदर ठरवण्याचा अशधकार संचालक मंडळास असेल असे वाचावे.  

दरुुस्ती नोंदवनू घेतल्यानंतर आपण सगळे शवषय पशत्रकेला सरुुवात करत आहोत. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे यांनी शवषय क्रमांक एक वाचनू दाखवला. 

र्वषय क्रमाांक 1:र्ि.19 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या 58व्या वार्षिक सविसाधारण सभेचे इर्िवृत्त  वाचून 

कायम करणे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- याबाबत 15 तारखेपासनू इशतवतृ्ताची प्रत संस्थेमध्ये ठेवली आह े तसेच 

वेबसाईटवर सदु्धा ही प्रत उपलब्ध करून दणे्यात आलेली आह.े तर माझी शवनंती आह ेसभासदांना की तयांनी याला 

मंजरुी द्यावी. 

श्री आनंद गव्हाणकर- सर माझ्या शमसेसच्या नावाने लॉशगन आह े म्हणनू तयांचं नाव शदसत आह.े मी 

स्वतःमेंबर आह.े माझा आवाज येतो का तमु्हाला? धन्यवाद. संस्थेच्या पशहल्यांदाच होणाऱ्या या ऑनलाईन सभेमध्ये 

मला पशहले बोलण्याची परवानगी शदली ह ेमाझं भाग्य आह.े तयाबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- आपल्याकडे रेज हनॅ्ड  होतात, तयाप्रमाणे आपण प्रश्न घेतोय. 

श्री आनंद गव्हाणकर- ठीक आह े सर. तमु्हाला धन्यवाद. सगळ्यात पशहल्यांदा मला सांगायचं आह े शक 

इशतवतृ्तामध्य े पान क्रमांक 17 वर छापलेल आह े शवषय क्रमांक 4 चचेला आलेला असताना तयामध्ये चचाा होऊ 

िकली नाही. सवाांनी गोंधळ घातला. साहबे आम्ही गोंधळ घातला नव्हता. तमुच्या परवानगीने आम्ही शवषय क्रमांक 

4 चचेला घेतला आशण सवाानमुते आशण बहुमताने तो फेटाळून लावला. सवा सभासद याच े साक्षी आहते. पणूा 



संचालक मंडळ आशण तमु्ही स्टेजवर बसलेले होतात. असं कसं ह ेअहवालामध्ये छाप ूिकतात. शबशल्डंग फंडच्या 

यशुटलायजेिनसाठी शनसगारम्य शठकाणी गेस्ट हाऊसबांधणे ह ेसंचालक मंडळाच्या डोक्यात आह.े 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- गव्हाणकर साहबे तमुचं म्हणणं बरोबर आह ेपण सवाानमुते जे 

ठरलं ते आपण स्वीकारलं आह.े 

श्री आनंद गव्हाणकर-  तमु्ही छापले चचाा होऊ िकली नाही. पण चचाा झाली या शवषयावर. पणूा 

सभागहृामध्ये चचाा झाली.  दहा दहावेळेस आमचे ते सारंग म्हणनू मेंबर होते तयांनी शवचारलं कोणाला  पाशहजे आहे 

का शनसगारम्य शठकाणी गेस्ट हाऊस? तेव्हा सवाांनी दोन दोन वेळा हात वर करून सांशगतलं की आम्हाला गेस्टहाऊस 

नको आह ेआशण आम्हाला ह ेकायाालय नॉथागेटच्या बाहरे पण जाऊ द्यायचं नाही. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- गव्हाणकरजी सभासदांमध्ये गैरसमज पसरव ूनका. 

श्री आनंद गव्हाणकर- तमु्ही गैरसमज पसरवत आहात. मी कायद्याचं पालन करतोय. तमु्ही तमुचं वाक्य मागे 

घ्या. थांबा माझं बोलनू होऊ द्या. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर-  तमु्ही जे म्हणताय ही संस्था बाहरे न्यायची आह ेतर कोणतयाही 

संचालकांची इच्छा नाही, यापवूी जे संचालक झाले तयांची सदु्धा इच्छा नव्हती की आपली संस्था गेटच्या बाहरे 

जाईल. म्हणनू सभासदांसमोर गैरसमज पसरव ू नका आशण राशहला प्रश्न शवषयात जर बदल करायचा असेल तर  

अध्यक्षांच्या परवानगीने तया शवषयांना क्रमांक शदला जातो. सन्माननीय  अनंत वजरेकर साहबेांनी या प्रकारे कुठल्याही 

प्रकारची सचूना शदली नव्हती की शवषय क्रमांक 4हा पशहल्या क्रमांकावर येईल. जर तसं असेल तर ते शमशनट्स मध्ये 

रेकॉडा झालं असतं. आशण तमु्ही पदशसद्ध अध्यक्ष वजरेकर साहबे यांच्यावर एशलगेिन करत आहात की तयांनी 

परवानगी शदली आशण हा शवषय सवाप्रथम घेतला. 

श्री आनंद गव्हाणकर- ते  आम्ही बघ.ू  माझीअजनू पंधरा वषा सशवास बाकी आह.े 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-गव्हाणकर साहबे आपल्या प्रश्नाचं समाधान झालं असेल आशण 

सवाात मोठी गोष्ट होती म्हणजे आपल्या सवाांच्या बहुमताने जो काही प्रस्ताव होता तो सवाानमुते सवासाधारण सभेत 

मागे घेतला. मला वाटतं याच्यावर आपण थोडं समाधान मानावं व आशण वेळेच्या अभावी आपण पढुे जाण्यास काही 

हरकत नाही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शवषय क्र. १ला याला सचूक आशण अनमुोदक द्यावे अिी मी शवनंती 

करतो. 

श्री शिवाजी हगवणे- अध्यक्ष साहबे मला थोडं बोलायचं आह.े तमुचे अशभनंदन करायचेआह.े आता तमु्ही 

सांशगतलं की जो शवषय क्रमांक 4 होता तो सभासदांमध्ये चचेला गेला आशण तो मागे घेतला गेला पण या 

प्रोशसशडंगमध्ये असं छापलं आह ेकी काही सभासदांनी गोंधळ घालनू यावर चचाा होऊ शदली नाही. मडगांवकर साहेब, 

यावर चचाा झालेली आह.े खरं तर हा शवषय चचाा होऊन हाऊसने तो रद्द केलेला आह,े ह ेमला तमुच्या शनदिानास 

आणनू द्यायच े आह.े तमु्ही सभासदांची, हाऊसची शदिाभलू करत आहात.  मला वजरेकरसाहबेांचे अशभनंदन 



करायचआेह े कारण खरं तर साहबेांनी शवषय सांशगतला की तयावर चचाा होऊन तो शवषयमागे घेतला गेला, मग 

संचालक मंडळाला हा शवषय अजनूही शजवंत ठेवायचा आह ेका. कारण यामध्ये तयांनी असं छापलं आह ेकी सदर 

शवषयावर चचाा होऊ िकली नाही.पण सदर शवषयावर चचाा झाली, मतदान झालं आशण हाऊसने हा शवषय फेटाळला 

आह.े म्हणनू तमु्ही हाऊसची आशण सभासदांची शदिाभूल करू नका साहबे. मगािी मडगांवकर साहेब तमु्ही 

बोललात, मीच होतो तो सभासद ज्याने सांशगतलं होतं कीही तमुची िेवटची सभा असेल. साहबे 'कोरोना कालखंड' 

या अपररहाया कारणामुळे तमु्हाला या सभेचे अध्यक्षपद भषूवता आलेल े आह.े करोनाचा कालखंड नसता तर ती 

तमुची िेवटची सभा असती याबद्दल काही वादच नाही. चांगल्या गोष्टी मांडण्याचा आम्हाला अशधकार नाही का. 

आम्ही बोल ू िकत नाही का. तया पद्धतीने आमच्या काही गोष्टी असतील तया मांडायच्या असतील तर आम्ही 

सभासदांच्या शवरोधी ह ेतमु्ही एका साईडने केलं. बरं झालं मला एक शवषय आठवला शक या आभासी सभेचा मान 

तमु्हाला पशहला शमळाला. तयाच पद्धतीने तमु्ही मला सवुणासंधी या सभेच्या शनशमत्ताने शदलेली आह.े मगािी आपण 

भाषण करताना महाराष्ट्राचे आराध्य दवैत छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, डॉ.होमी जहांगीर 

भाभा यांचे पणु्यस्मरण करून या सभेच्या भाषणाला सरुुवात केली या शठकाणी मला तमु्हाला प्रश्न शवचारायचा आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शवषय क्रमांक 1चाल ूआह.े 

श्री शिवाजी हगवणे- मला बोल ुद्या साहबे. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-अजनू पयांत मला वाटतं 385 मेम्बसाचे रेज हनॅ्ड आहते. म्हणनू 

मला वाटतं आपण थोडक्यात शवषय मांडू िकता.आता आपण पणूाशवराम दऊेया या शवषयाला. आपल्यापैकी 

कोणीतरी सचूक आशण अनमुोदक द्यावे आशण शवषय क्रमांक 1 संपवावा आशण पढुे जे काही महत्त्वाचे शवषय आहते 

तयाच्याकडे वळूया. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-  माझी सभासदांनाशवनंती आह ेकी शवषय क्रमांक 1 ला सचूक आशण 

अनमुोदक द्यावे. 

चचेअंती शवषय क्र.1 पास करण्यात आला. तयानसुार  ठराव पास करण्यात आला 

ठराव क्र.1: ठराव पास करण्याि आला की र्ि.19 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या 58व्या वार्षिक 

सविसाधारण सभेचे इर्िवृत्त  वाचून सभागृहाने सवािनुमिे मांजूर केले. 

सचूक - श्री अशजत सातोसे, एच.डब्ल्यू.बी. 

अनमुोदक- श्री सरेुि शिरोळे, डब्ल्य ूआय पी  

ठराव  सवाानमुते  मंजरू करण्यात आला. 

श्री अजीत सातोसे- मागच्या सभेमध्ये आपली या शवषयावर चचाा झालेली होती आशण बऱ्याच जणांनी 

याला संमती शदली  होती की इन्कम टॅक्समध्ये कराच्या रूपात जो पैसा भरत आहोत, भरणार आहोत तो पैसा कुठेतरी 

चांगल्या शठकाणी वापरता येईल असं मडगांवकर साहबेानी मांडलं होतं.  

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- बरोबर. पण आज हा शवषय अजेंडावर नाही. 



संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- आपल्या सभेमध्ये संस्थेचे पदशसद्ध उपाध्यक्ष श्री श्रीराम एस., 

चीफ ऍडशमशनस्रेशटव्ह ऑशफसर आलेले आहते. तयांचे मी स्वागत करतो आशण सभेमध्ये ते आता सहभागी होतील. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-  मी संस्थेच्या वतीने आपल्या संस्थेच ेपदशसद्ध उपाध्यक्ष श्री श्रीराम 

साहबे उपशस्थत झाले आहते. तयांचे संचालक मंडळातफे स्वागत करतो आशण आता पढुील शवषय क्रमांक दोन 

चचेला घेतो. सशचवांनी शवषय क्रमांक 2 वाचनू दाखवला. 

र्वषय क्रमाांक 2:1 एर्िल 2019 िे 31 माचि 2020 या कालावधीचा वार्षिक अहवाल, शासकीय वैधार्नक 

लेखापरीर्िि िाळेबांि, नफा-िोटा पत्रक स्वीकारुन त्यास मांजुरी िेणे. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-या शवषयाबद्दल कोणाचे काहीप्रश्न आले होते का? 

मानद सशचव श्री संजय गावंडे- नाही शवषय क्रमांक 2 वर कोणाचे काही प्रश्न आले नाहीत. आशण ऐनवेळी येणारे काही 

प्रश्न असतील तर ते घेऊ.पान क्रमांक 42 ते 47 पान क्रमांक 42 ते 45 वर लेखा परीशक्षत ताळेबंदआह ेआशण पान 

क्रमांक 46, 47 वर प्रॉशफट अँड लॉस अकाउंट शदलेला आह.े तयाबाबत मी सभासदांना शवनंती करतो की तयांनी 

सचूक आशण अनमुोदक या शवषयास द्यावेत.   

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- या शवषयावर कोणीही अगोदर प्रश्न शवचारले नाहीत, पण 

कोणाला प्रश्न शवचारायचे असतील तर आपल्यासमोर आता हा अजेंडा मांडला आह ेतर तयावर दोन चार प्रश्न घेऊ या. 

श्री सनुील खाकसे- साहबे एकेकप्रश्न घेऊ या. सॉरी इटंरप्ट य.ु एकेक प्रश्नासाठी 300- 300 सभासद हात 

वरतीकरत आहते. आशण दोन शकंवा एक जण घेतात. प्लीज सर. 

श्री शवलास घोरपडे-  पान क्रमांक 44 वर LEGAL EXPENSES शदले आह े28 लाख 97 हजार 810. तर 

आपण दर वेळी एवढे पेजेसचा अहवाल छापतो, परंत ुहा जो कायदिेीर खचा आह ेतो कोण कोणतया संदभाात आह,े 

कुठे कुठे झाला आशण कोणतया केसेस आहेत याशवषयी या पत्रकामध्ये कुठेही छापाई झालेली नाही. माझी एवढीच 

शवनंती आह ेसाहबे येथनू पढुे आपले जे कायदिेीर खचा असतील तयाबद्दल सशवस्तर माशहती यामध्ये दणे्यात यावी. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- सचूना मान्य आह.े 

श्री शवलास घोरपडे- कारण दरवषी हा लीगल खचा डबल होत चालला आहे. माझ्या मते गेल्यावषी हा खचा 

15लाखांच्या आसपास होता आशण आत्ता 28 लाख आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- याचा पणूा खचा आह े12 लाख 74 हजार 950 आशण या बाबतीत 

सांगायच ंतर आपल्या ज्या इन्कम टॅक्स केसेस चाल ूआहते 2012- 13 मध्ये जे इन्कम टॅक्सबाबत प्रकरण करून 

ठेवल आह ेआशण तयामुळे आपली केस स्कु्रटीनी मध्येगेली. तयामळेुच प्रतयेक वषी आपली केस स्कु्रटीनीमध्ये जात 

आह ेआशणतयासाठी आपल्याला LEGAL EXPENSES, PROFESSIONAL EXPENSES  करावे लागत 

आहते. आपले जे इटंरनल टॅक्स ऑशडटर, इन्कम टॅक्स ॲडव्हायझर आहते सी.ए.,दोिी तयांच्याकडे आपल्या बऱ्याच 

केसेस आहते. काही केसेस आपल्या हायकोटाामध्ये आहेत, काही इन्कम टॅक्स मध्ये आहते, काही सीआयटी मध्ये 

आहते तयाचा खचा आह.े तसेच याबाबतीत सांगायचं म्हणजे आपले जे सभासद संचालकहोते अरुण कोळी यांनी 



तयांची जी कास्ट आह े तया कास्टमध्ये शनवडणकू न लढवता दसुऱ्या वगाामध्ये शनवडणकू लढवली आशण भारतीय 

राज्यघटनेचा अपमान केला. तयामळेु तयांच्याशवरुद्ध आम्हाला कोटाात जावे लागले. जर तयांनी असं केलं नसतं तर हे 

LEGAL EXPENSES झाले नसते आशण या बाबतीत तया संचालकांची चकू आह ेआशण अरुण कोळी यांच्यावर 

CONTEMPT OF COURT सदु्धा शसद्ध झालेला आह.े ही जी केस आम्ही लढवली तयाबाबतीत कोटाानेसदु्धा 

contempt  केले आह ेकी अरुण कोळी यामध्ये दोषी आहेत म्हणनू. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-आपल्या पढुच्या सभासदाला संधी दऊेया. 

श्री डी एस राजापरेु- ह ेबॅलन्सिीट मध्ये छापले की धनसंकल्प लखपती शडपॉशझट पान क्रमांक 42 वर 3 

कोटी 89 लाख 92 हजार यामध्ये तमु्ही इटंरेस्ट आह ेकी शवदाऊट इटंरेस्ट आह ेही रक्कम, हा पाटा शदलेला नाही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शवदाऊट इटंरेस्ट आह.े 

श्री डी एस राजापरेु- जर हा पाटा शवदाऊट इटंरेस्ट आह ेतर ती स्कीम माझ्या माशहतीनुसार 2500 पर मंथ 

आह.े जर तमु्ही 2500 शडवाइड केलं तर ती राउंड शफगर मध्ये येत नाही मग ते असं कसं. ती शफगर 2500 काढली 

आह ेतर रक्कम पण राउंड शफगर मध्ये हवी आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- काही सभासदांनी तया स्कीममधनू शवथड्रॉ केल्यामळेु ती शफगर तिी 

आलेली आह.े 

श्री डी एस राजापरेु- गावंडे साहबे तमुचे म्हणणे मला मान्य आह.े पण जरकोणी शवथड्रॉ केले तर ते 2500 

च्या पटी मध्ये होणार ना. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-  तयामध्ये तयांचा इटंरेस्ट पण गेला आह.े 

श्री डी एस राजापरेु- मी प्रश्न शवचारला होता की या स्कीम मध्ये ही रक्कम शवथ इटंरेस्ट आह ेकी शवदाऊट 

आह ेतमु्ही आधीच सांशगतलं की शवदाऊट इटंरेस्ट आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- जे सभासद आहते तयांची फक्त शप्रशन्सपल रक्कम आह े आशण जे 

सभासद शवथड्रॉ करूनगेले तयांना आपण इटंरेस्ट शदला. म्हणनू इटंरेस्ट कमी झाल्यामळेु ती अिी रक्कम आलेली 

आह.े 

श्री डी एस राजापरेु- इटंरेस्ट कमी झाला तरी लायशबशलटी आह.े ह ेकाय एक् सपेंशडचर नाही. लायशबशलटीमध्ये 

आपल्याला 2500पटीमध्य ेयायला पाशहजे कारण ही शप्रशन्सपलची रक्कम आहे. तमु्ही इटंरेस्ट पाटा वेगळा दाखवला 

आह.े बॅलन्सिीट मध्ये िेडूल 4 मध्ये धनवषाा ररकररंग deposit  3 कोटी 89 लाख 92 हजार आशण Kमध्ये 

धनसंकल्प लखपती  balance 4 कोटी 99 लाख 41 हजार 213 दाखवला आह,े  ह ेशवथ इटंरेस्ट आह,े म्हणनू मी 

प्रश्न शवचारला होता की या स्कीम मध्ये ही रक्कम शवथ इटंरेस्ट आह ेकी शवदाऊट इटंरेस्ट आह.े 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-शवथ इटंरेस्ट आह.े करेक्िन करून घ्या. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- राजापरेु साहबे खपू खपू धन्यवाद. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- आपण पढुचा प्रश्न घेऊ या. 



श्री डी एस राजापरेु- माझं बोलणं संपलेलं नाही. बॅलन्सिीटवरचा माझा प्रश्न आहे. अवांतर मी बोलणार 

नाही.  गेल्यावषी मॅनेशजंग मीशटंग honorarium होता 4 लाख 10हजार या वषी तो 5 लाख 10 हजार कसा झाला. 

माझ्या माशहतीनसुार पशहल्या शकंवा दसुऱ्या जनरल बॉडीमध्ये तो पाच लाख करून घेतला होता तर हा 10,000 

वाढला कसा. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- यामध्ये संचालक मंडळाच्या एका सभासदाने 10,000/- अद्यापपयांत 

घेतलेले नाही. ते पेंशडंग आहते. म्हणनू प्रतयेक वषी दहा हजार वाढ शदसते. 

श्री डी एस राजापरेु- ते पैसे घेतले नाही मग ठीक आह ेम्हणनूच शवचारलं की हा शडफरन्स कसा येतो. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-राजापरेु, पढुे जाऊया. प्रकाि पाटील आहते. 

श्री प्रकाि पाटील- नमस्कार साहबे. मला बोलायची संधी शदली तयाबद्दल आपल्या सवाांचे आभार. साहबे 

मला शवषय क्रमांक 1 वर बोलायचं आह ेकारण साहबे तो संपणूा शवषय मागच्या जनरल बॉडीमध्ये क्रमांक ४वर होता 

तो आपली परवानगी घेऊन शवषय 1वर घेण्यात आला होता. तयावर आपण प्रशतउत्तर शदल आह ेजेणेकरून मागच्या 

वषीएवढा मोठा शवषय असताना, तो मी स्वतः हाताळलेला असताना याशठकाणी जो उल्लेख केला की सदर 

शवषयावर काही सभासदांनी सभागहृात गोंधळ घालनू चचाा होऊशदली नाही ह ेपणूापणे चकुीचे आह.े ह ेशमशनट्स साहबे 

पास करू नका. ह ेशमशनट्स पास करण्यात येऊ नये अिी माझी शवनंती आह.े  

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- पाटील साहबे तमु्ही जे पत्र शदले आह ेतया पत्राला पोच शदली 

जाईल. आता आपण पढुे जाऊया. अहवालाबद्दल जर आपल्याला काही प्रश्न असतील तर शवचारा. तमु्ही जो प्रश्न 

उपशस्थत केलेला आह ेलेखी प्रश् न शदला आह ेतयाला  उत्तर शमळेल. आपले अजेंडा क्रमांक 2 वर काही प्रश्न असतील 

तर शवचारा. 

श्री प्रकाि पाटील- नक्की साहबे. मी पढु ेकाही शवचारणार नाही. साहबे एवढीचमाझी शवनंती आह ेकी ह े

शमशनट्स पास करण्यात येऊ नयेत. पढुच्या आमसभेत ह ेशमशनट्स  पनु्हा करेक्िन करून घेऊया. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-ठीक आह.े तो प्रश्न याच्यािी ररलेटेड आह.े सारंग म्हणनू मेंबर 

आहते तयांचा प्रश् न घेऊया. 

श्री सारंग - नमस्कार वजरेकर साहबे. िभु सकाळ आशण सवा सदस्यांना माझा नमस्कार आशण सप्रेम जय महाराष्ट्र. 

तमुच्या संमतीने काही सभासदांना िभेुच्छा दऊे इशच्छतो मी या प्लॅटफॉमावर, िभेुच्छा दऊे िकतो का 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-आपण थोडक्यात प्रश्नाकडे आलात तर बर होईल. िुभेच्छा द्या 

थोडक्यात. पढुील प्रश्नाकडे वळू या. 

श्री सारंग- आपल्या आस्थापनांमध्ये सध्या होऊ घातलेल्या शनवडणकुीमध्ये आपले जेसभासद शनवडून आले 

तया सवा सभासदांचे हाशदाक अशभनंदन. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-तमु्ही आपल्या प्रश्नाबद्दल बोला. 

श्री सारंग- या सभेमध्ये आशण मागच्या सभेमध्ये झाललेे शमशनट्स आपण पाशहले आहते. 



संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- सारंग साहबे तमुचा अजेंडा  क्रमांक 2वर काही प्रश्न आह ेका. 

श्री अरुण कोळी- साहबे माझा शवषय हाच होता की आपण जो नफा तोटा पत्रकामध्ये तरलताशनधी पान 

क्रमांक 11 वर मराठीमध्ये वैधाशनक तरलताशनधीउपशवधीप्रमाणे नफ्याची शवभागणी, तयाची वाटणी G1.1 मध्ये तरतदू 

दाखवा शकंवा तमु्ही जी वैधाशनक तरलताशनधी काढली आह ेमहाराष्ट्र को-ऑपरेशटव्ह सोसायटी ऍक्टप्रमाणे कुठल्या 

शनयमांतगात नफ्यातनू तमु्ही तरलता काढली. तया शनयमाचा शकंवा तया उपशवधीचा क्रमांक मला सांगावा. दसुरा प्रश्न 

सदु्धा आह ेमाझा.अगोदर याचे उत्तर द्या. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- सहकार कायदा अशधशनयम 65 नसुार वैधाशनक तरलता तरतदू 

केलेली आह ेश्री अरुण कोळी- कुठल्या शनयमानुसार  

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- 65व्या शनयमानसुार. 

श्री अरुण कोळी- 65व्या शनयमानसुार नफा शवभागणीमधनु तरतदू केली आह.े तमु्ही बायलॉजमध्ये तयाची 

तरतदू आह ेका ती मला दाखवा. 

 संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- मॉडेल बायलॉजप्रमाणे आपल्या रेग्युलेटरीबोडाच्या इन्स्रक्िन्स 

आहते तयानसुार तमु्हाला तरलता शनधी तयार करणं अशनवाया आह.े 

श्री अरुणकोळी-  साहबे तमु्ही मला दाखवा मला कुठला clause आह े ते सांगा मला. शनयम सांगा. या 

शनयमानसुार आम्ही नफ्यातनू व्यवहार केला आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- act 65नसुार. 

श्री अरुण कोळी- act नंतरची गोष्ट आह.े उपशवधी नंबर सांगा. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- मॉडेल बायलॉज प्रमाणे वैधाशनक तरलताशनधी हा अशनवाया आह े

आशण तयाप्रमाण ेसंस्थेचा कारभार चाल ूआह.े 

श्री अरुण कोळी- मी तमु्हाला प्रश्न शवचारला नाही. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- अहो साहबे तमु्हाला उत्तर शमळणं महतवाचं आह.े  

श्री अरुण कोळी- उत्तर शमळणं महत्त्वाचं नाही. उत्तर चकुीचं आह ेम्हणनू मी बोलतोय. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- साहबे तमु्हाला सहकाराची खपू माशहती आह ेतमुचा रेकॉडा आह े

परंत ु जे काही बदल झालेले आहते भारतीय राज्यघटनेनसुार 97 व्या घटना दरुुस्तीमध्य,े तयाचा जरा अभ्यास करा 

आशण तयानंतरच उपशवधी काय आह ेMODEL BYE-LAWS काय आह ेयाबाबत तमु्ही प्रश्न शवचारा. 

श्री अरुण कोळी- माझ्या प्रश्नाचे उत्तर योग्य द्या की उपशवधीमध्ये ही तरतदू आह ेकी नाही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- याबद्दल तमु्हाला लेखी उत्तर दणे्यात येईल तमुचा जो प्रश्न आह े

तयाबाबत लेखी उत्तर दणे्यात येईल.  

श्री अरुण कोळी- लेखी नको. मला उत्तर आता द्या. 



संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आपण जर पत्र शदले असते संस्थेला. वेळ शदला होता की तमु्हाला जे 

काही प्रश्न असतील ANNUAL ररपोटावर तर तमु्ही संस्थेला कळवावे. ज्या सभासदांनी आपल्याला लेखी पत्र शदले 

आह े तया सवा सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे आपण शदलेली आहते तयात आपल्या प्रश्नांची पण नोंद केलेली आहे 

आपल्या प्रश्नाचे उत्तर शदलं जाईल. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-कोळी साहबे आता बरेचसे लोक वेशटंगवर आहते. आपण पढुचा 

प्रश्न घेऊ या.  

श्री अरुण कोळी नाही- साहेब ह े बघा आता तमु्हाला मी स्पष्ट सांगतो पदशसद्ध अध्यक्ष साहबे आता 

ऑशडटोररयम मध्ये ही सभा होत नाही. ज्या सभासदांनी प्रश्न शवचारण्यासाठी हात वर केलेला आह ेतया सभासदांच े

प्रश्न जोपयांत संपत नाही तोपयांत शवषय संपला नाही पाशहजे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- तमु्ही ऍडव्हान्स मध्ये हा प्रश्न शवचारायला पाशहजे होता.  

श्री अरुण कोळी- पदशसद्ध अध्यक्षना शवनंती आह ेमी बोलताना मध्ये बोल ूनका. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शनयामक मंडळाच्या 144 अनसुार आपण याची तरतदू केलेली आह े

आशण आपल्याला तरतदू करणं अशनवाया आह.े याबाबत जर तपिीलवार उत्तर तमु्हाला पाशहजे असेल तर ते सभा 

संपल्यानंतर लेखी स्वरुपात संस्थेकडून पंधरा शदवसात दणे्यात येईल. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- कोळी साहबे संस्थेच्या 53 वषााच्या इशतहासामध्ये तरलता शनधीची 

तरतदू झाली नव्हती ती मागील पाचवषाांमध्ये झाली. याबद्दल तमु्हाला काही खंत आह ेका. 

श्री अरुण कोळी- खंतचा प्रश्न नाही. मी प्रश्न शवचारला तयाचे उत्तर द्या. मी सरळ प्रश्न शवचारला तया प्रश्नाच े

उत्तर द्या. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ज्या पद्धतीने सभासद आमच्याकडे गुंतवणूक करतात तयाच्या 

गुंतवणकूीची काळजी घेणे ह े शवद्यमान कायाकाररणीचे अग्रक्रम आह ेआशण तयाप्रमाणे आम्ही तरलता शनधी काढत 

आहोत. याबद्दल काही वाईट वाटण्याचं कारण नाही. 

श्री अरुण कोळी- साठ वषाांमधील फक्तपाच वषे तमु्ही संस्था सांभाळली साहबे.55 वषे दसुऱ्याने 

सांभाळलेली आहसंेस्था ठीक आह ेना. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर-  तमु्ही मागील 55 वषााची संस्था बघा आशण मागील पाच वषााची 

संस्था बघा. ज्या पद्धतीने या संस्थेचा कारभार चालला आह ेना तमु्हाला हीच खंत आह ेकी संस्थेची प्रगती होऊ नये. 

म्हणनू तयांना हा प्रश्न पडला आह.े 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- कोळी साहबे सशचवांनी सांशगतले आह ेलेखी स्वरुपात दतेील त े

तमुच्या प्रश्नाची उत्तरे तमु्हाला. ह ेबघा कोळी साहबे तमुच्यासारख्या, सहकाराचा अनभुव असलेल्या व्यक्तीने थोडे 

सहकाया करावे. 



श्री कुटे - नमस्कार. सवाप्रथम कोरोनाच्या पाश्वाभूमीवर आपली ही सभा आज होत आह ेआशण मकू भाव 

माध्यमातनू आभासी तंत्राने ही सभा conduct करत आहात व तयात आम्हाला सहभागी करून घेत आहात. तमु्हा 

सवाांचे आभार. खरोखर कामकाज चांगल्याप्रकारे आह ेपण कुठेतरी थोडेफार म्हणजे काही कल्पना नाही असं का 

होतय की व्यवशस्थत काम होऊन दखेील कुठेतरी शवश्वासाला थोडाफार कमी जास्तपणा होतोय. माझी फक्त एकच 

शवनंती होती साहबे की आभासी तंत्राने ही सभा सादर होते तर मग यासंबंधी काही डॉक्युमेंट आहते ते आपल्याला 

प्रेझेंट करता आले असत.े जर आता प्रश्न होतोय आपल्या अजेंडा नसुार तर मग समजा आपला जो ताळेबंद आह ेतो 

जर प्रेझेंट करता आला असता तर बरं झालं असतं आशण कन्फ्यजून कमी होईल. मग शवषय पटापट उरकले जातील. 

धन्यवाद. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- कुटे साहबे मला वाटतं तयांनी हा ताळेबंद संस्थेच्या वेबसाईट 

वर टाकलेला होता. मला वाटतं ज्या काही िंका असतील तया अगोदर शदल्या असतया तर तयांना अभ्यास करून 

आपल्याला सदु्धा इथे उत्तर शदलं असतं. आपल्याकडे बरेच प्रश्नआले आहते ज्यांची लेखी स्वरूपात आपल्याला उत्तरे 

शदली आहते. मला वाटते आपण पढुे जायला हरकत नाही. 

श्री कुटे - धन्यवाद साहबे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शवषय क्रमांक 2 साठी  सचूक आशण अनमुोदक द्यावे. 

श्री प्रवीण सावंत- आता जो शवषय आह ेताळेबंदचा तयाला माझे अनमुोदन आह.े 

संस्थेचे मानद सशचवन श्री संजय गावंडे- धन्यवाद. 

चचेअंती शवषय क्र.2 पास करण्यात आला. तयानसुार  ठराव पास करण्यात आला 

ठराव क्र.2 ठराव पास करण्याि आला की 1 एर्िल 2019िे 31 माचि 2020 या कालावधीचा 

वार्षिकअहवाल, शासकीय वैधार्नक लेखापरीर्िि िाळेबांि, नफा-िोटा पत्रक र्स्वकारुन त्यास सभागृहाने 

सवािनुमिे  मांजुरी र्िली. 

सचुकः  श्री अशनल कुटे  

अनमुोदकः श्री प्रवीणसावंत  

        ठराव सवाानमुते  मंजरू करण्यात आला. 

श्री प्रवीण सावंत- मला आणखी एका शवषयावर इथे बोलायचे आहे. कृपया मला बोलण्याची परवानगी आह े

का. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-हो बोला प्रवीण सावंत. 

श्री प्रवीण सावंत- आपली जी सोसायटी आह ेती उपशवधी प्रमाणे चालत होती, परंत ुआता ती 97 व्या घटना 

दरुुस्तीनसुार चालवली जात आह े याचा अनभुव मागच्या शनवडणकुीमध्ये आलेला आह.े सतत दोन termनंतर 

शतसऱ्यांदा शनवडणूक लढता येत नाही अिी आपल्या उपशवधीमध्ये तरतदू आह े परंत ु 97 व्या घटना दरुुस्तीनसुार 



आशण मॉडेल बायलॉजनसुार तयाच्यामध्ये ही तरतदू नाही. तयामुळे लोक स्वतःच्या सोयीप्रमाणे आपला फायदा घेत 

आहते ही गोष्ट मला या शठकाणी नमदू करावीिी वाटते. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद सावंत. 

संस्थेचे मानद सशचव संजय गावंडे यांनी शवषय क्रमांक 3वाचून दाखवला. 

र्वषय क्रमाांक 3: सांचालक मांडळाने सुचर्वलेल्या नफा र्वभागणीस मान्यिा िेणे िसेच सन 2020-2021 

या अांिाजपत्रकास मांजुरी िणेे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- अहवाल वषाात 14 कोटी 33 लाख 22 हजार 965 इतका शनव्वळ 

नफा झाला. तयात मागील शिल्लक रोख एक कोटी 64 लाख 90 हजार 819 ह ेघेऊन अहवाल साली पतसंस्थेस नफा 

15 कोटी 98 लाख 13 हजार 784 झाला आह.े तयाची शवभागणी पढुील प्रमाणे करण्यात आली आशण तयाप्रमाणे 

संचालक मंडळशिफारस करत आह े तयास मान्यता द्यावी. मानद सशचव संजय गावंडे यांनी नफा शवभाजन वाचनू 

दाखवला. नफा शवभागणीस मान्यता द्यावी. सन 2020-21 बजेट पान क्रमांक 59 ते 61 यावर आह ेनफा शवभागणी 

आशण बजेट याला मान्यता द्यावी अिी मी शवनंती करतो तसेच तयाला सचूक आशण अनमुोदक द्यावे अिीही 

मीशवनंती करतो. 

श्री राजेंद्र झाडे - साहबे हा शवषय घेण्यापवूी 1-2 साधारण प्रश्न होते ते शवचारण्याची परवानगी द्यावी. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- आपला प्रश्न अजेंडा क्रमांक 3 बद्दल आह ेका. 

श्री राजेंद्र झाडे - हो, या शवषयावर मला बोलायच आहे. पान क्रमांक 11वर भाग रकमेवर 15 % लाभांि 

आपण जाहीर केलेला आह ेसंचालक मंडळाने आशण वगाणीवर व्याज शकती टक्के जाहीर केलेला आहे ह ेया शठकाणी 

शदलेले नाही तर माझा प्रश्न आह ेसभासद वगाणीवर शकती टक्के व्याज दणेार आहात. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- या नफा शवभाजनामध्ये लाभांि शदला जातो. वगाणी वरील व्याज 

आह ेते आपण याच्याअगोदर शदले जातात आशण 10 % व्याज आपण शदले आह ेतसेच लाभांि सदु्धा शदलेला आहे 

2019-20 या वषााचा. 

श्री राजेंद्र झाडे - मागच्या वेळेला पण माझा हाच आके्षप होता की तमु्ही प्रतयेक वेळी भाग रकमेवर म्हणजे 

जी नेट रक्कम आहे पंधरा हजार रुपये तयावर तमु्ही जास्त व्याजदर दतेा तर तो न दतेा तमु्ही तो थोडा कमी करून 

सभासदाची वगाणी ही जास्त जमलेली आहे तयावर तमु्ही 12 टक्के शदलेत तर सभासदांच्या शखिामध्ये जास्तीचा पैसा 

जमा होईल. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- याबाबत आपण बऱ्याचवेळेला चचाा केलेली आहे. मागच्या 

सवासाधारण सभेत सदु्धा यावर चचाा झालेलीआह ेआशण याबाबत आपल्याला उत्तर दखेील दणे्यात आलेला आहे 

संस्थेची आशथाकशस्थती आह ेतयानसुारच संचालक मंडळ शनणाय घेते. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- तुमची सचूना रास्त आह.े म्हणनू यावषी अमेंडमेंट आणली आहे 

तयामध्ये िेअसाचे 15,000वरून 30,000 करण्याबाबत आह.े 15,000 वर जो 2250 शडशव्हडंड शदला जातो तो आता 



30,000 केल्यामळेु 4500 रुपये शडशव्हडंड दर वषी शमळणार आह ेयाची नोंद घ्या आशण िेवटी ही आशथाक संस्था 

आह.े कोणी काही सांशगतलं आशण अंमलबजावणी झाली अिातला भाग नाही. सगळी सोंग करता येतात परंतु 

पैिाचं सोंग करता येत नाही. 

श्री राजेंद्र झाडे- शिल्लक नफा पढुच्या वषी वगा केला आह े9 लाख 78 हजार 144 . मागच्यावेळी आपला 

नफा 1कोटी 64 लाख 90 हजार 819 ठेवला होता या वषी जास्त ठेवला आह ेतयाचं कारण काय आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- 9 लाख 44 इतकाच आह.े कमी आह.े मागच्या वषी जो नफा ठेवला 

होता तोआपल्याला काही इन्कम टॅक्स मध्ये जे भरण्याचे होते पैसे तयाच्यासाठी आपण ठेवला होता पण या वषी 

आपल्याला सांगायचं म्हणजे इन्कम टॅक्सची केस हायकोटा मध्ये आपण शजंकलेली आह ेतरीसदु्धा आपल्या बाकीच्या 

केसेस सदु्धा आहते. इन्कम टॅक्सकडे पेंशडंग आह.े स्कु्रटीनीमध्ये असल्यामळेु दरवषी ते आपल्याला नोटीस पाठवत 

आहते परंत ुकलम 80p च्या अंतगात आपल्याला जी सवलत शमळते तयानसुार आपल्याला हायकोटामध्ये ती शमळाली 

आह.े या बाबतीत आपल्याला 20 टक्के पैसे भरावे लागतात तयासाठी आपण ती तरतदू केलेली होती. यावषी 

आपल्याला 20% भरायला लागले नाहीत सध्यातरी आशण गेल्या वषी 92 लाख जे आह ेते ऍडजेस्ट झालेले आहते. 

तयामुळे यावषी तयाची जरुरत नाही म्हणनू हा नफा या वषी कमी ठेवला आह.े 

श्री राजेंद्र झाडे- आपले जे संकल्प शसद्धीकॅलेंडर छापली आह े ते प्रतयेक सभासदाला आपण कायाालयात 

येऊन घेण्यास भागपाडले. तयाऐवजी जर तमु्ही अहवाल ज्याप्रमाणे छापता आशण तयाच्या मागेप्रतयेक सभासदाचे नाव 

आशण नंबर शलशहता तयाप्रमाणे प्रतयेक शडशव्हजनमध्ये पाठवले असते तरी तया लोकांचे श्रम वाचले असते. तया 

लोकांचा वेळ वाचलाअसता याची कृपया नोंद घ्यावी. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- तुमची सचूना चांगली आह ेपढुील वेळी जेव्हा शदनदशिाका प्रकाशित 

होईल तयावेळी अिाप्रकारे आम्ही शनयोजन करू. 

श्री राजेंद्र झाडे - सर आपल्या गाडीवर आपला जो अतोनात खचा होतो तया स्कॉशपाओ ऐवजी आपण जर 

ईको गाडी घेतली असती तयाला जर प्राधान्य द्या. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ठीक आह ेअजनू एक गाडी घेतली जाईल. भशवष्ट्यामध्ये इलेशक्रकल 

गाडी घेऊ. 650 कोटीची संस्थाआह.े  

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-गाडीचा शवषय संपलेला आह.े आपण पढुील  प्रश्नाकडे जाऊ.  

श्री मकेुि पवार- सर माझा एक वेगळा प्रश्न होता. आपण ही शमशटंग conduct करताय तयाचा तमुच्याकडे 

पणूा डाटा आला आह ेकी कोण कोण शमटींग अटेंड करत आहते शकंवा रशजस्रेिन केला आह.े मीशटंगसाठी जे पाचिे 

रुपयाची कुपन शदलेला आह ेते पाचिे रुपये सोसायटीच्या अकाउंटला तमु्ही जमा का नाही केले. कारण ह ेखरेदी करा 

ते खरेदी करा फुकटची डोकेदखुी आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- ह े जे पाचिे रुपयाचे कुपन शदलेले आह ेते सभेला उपशस्थत आहते 

शकंवा ज्यांनी रशजस्रेिन नोंदणी केलेली आह े तयासाठी शदले आह.े ह ेपाचिे रुपये आपण अकाउंटमध्ये जमा करू 



िकत नाही आशण कोरोनाच्या पाश्वाभमूीवर अडचणी आहते की आपण ररफे्रिमेंटसाठी कुठे जाऊ िकत नाही. 

बऱ्याच गोष्टी आहते म्हणनू हा शनणाय घेतलेला आहे 

श्री मकेुि पवार- साहबे, ररफे्रिमेंटला जाऊ िकत नाही म्हणनू ही शवनंती होती की मीशटंग अटेंड झाल्यानंतर 

तमु्हाला तर कळणार आह ेकी शकती लोकांनी शमटींग अटेंड केलेली आह ेतयानंतर ते पैसे जमा करा ना. काही हरकत 

नाही. ती खादी ग्रामोद्योगची साईट ओपन होत नाही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आता 1एशप्रल नंतर ती साईट ओपन होईल तयामध्ये तसेच शदले आह.े 

श्री मकेुि पवार- हो सर, 1एशप्रलपासनू आत्ता गगुल वरून जरी साईड ओपन केली तरी ती सरुू होत नाही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आम्ही साईट ओपन केलेली आहे. साईट ओपन होते. आपण सवाांना 

शवनंती करतो की शवषय क्रमांक 3ला सचूक आशण अनुमोदक द्यावे  

डॉ. शवजय आहरे- नमस्कार. सध्याचे संचालक मंडळ काम करत आह.े गेली पाच वषे सभासदांच्या शहताचे 

अनेक शनणाय योग्य प्रकारे घेतलेले आहते तयाबद्दल सवा संचालक मंडळाचे अशभनंदन आशण यापढुेही जे काही येणारे 

संचालक मंडळ असेल ते सभासदांच्या शहताचे अनेक शनणाय घेतील आशण खरोखरच चागंल्या प्रकारे काम करतील 

अिी मला आिा आह.े माझं शवषय क्रमांक 3ला पणूा अनमुोदन आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद आहरे साहबे. 

चचेअंती शवषय क्र.3 पास करण्यात आला. तयानसुार  ठराव पास करण्यात आला 

ठराव क्र.3: ठराव पास करण्याि आला सांचालक मांडळाने सुचर्वलेल्या नफा र्वभागणीस िसेच सन 

2020-2021 या अांिाजपत्रकास सभागृहाने सवािनुमिे मांजुरी र्िली. 

सचुकः  श्री मकेुि पवार  

अनमुोदकः श्री शवजय आहरे  

    ठराव सवाानमुते  मंजरू करण्यात आला. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे यांनी शवषय क्रमांक 4 वाचनू दाखवला. 

र्वषय क्रमाांक 4: शासकीय लेखापरीिक व अांिगिि लेखापररिक याांचा सन 2019-2020 या आर्थिक 

वषािच्या र्हशोब िपासणी अहवालाची नोंि घेणे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे यांनी शवषय क्रमांक 4 वाचनू दाखवला. 

िासकीय लेखापरीक्षक व अंतगात लेखापररक्षक यांचा सन 2019-2020 या आशथाक वषााच्या शहिोब तपासणी 

अहवालाची नोंद घेण्यात आली.  

चचेअंती शवषय क्र.4 पास करण्यात आला. तयानसुार  ठराव पास करण्यात आला 

ठराव क्र.4: ठराव पास करण्याि आला की शासकीय लेखापरीिक वअांिगिि लेखापररिक याांच्या सन 

2019-20 या आर्थिक वषािच्या र्हशोब िपासणी अहवालाची नोंि घेऊन िो सविसाधारण सभेने सवािनुमिे 

मांजुर केला. 



सचूकः  श्री प्रशवण सावंत  

अनमुोदकः श्री शवश्वास घोरपडे  

   ठराव सवाानमुते  मंजरू करण्यात आला. 

र्वषय क्रमाांक 5: सन 2020-2021 या आर्थिक वषािसाठी र्नयुक्त केलेल्या वैधार्नक लेखापरीिक याांच्या 

र्नयुक्तीस मान्यिा िेणे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे - आपण वैधाशनक लेखापरीक्षक यांची शनयकु्ती केलेली आह.े यावेळी 

संचालक मंडळाला तयाचे अशधकार दणे्यात आले आहते. तयानसुार आपण पी पी मथुा यानंा वैधाशनक परीक्षणाच े

काम शदलेले आह.े आपल्याकडे पाच फमाचे प्रपोजल आले होते. तयातील जे कमीत-कमी कोटेिन होते तयांची 

आपण शनवड केलेली आह ेआशण ते पी पी मथुा अँड असोशसएट्स ह ेअसनू तयांनी 95% of annual turnover of 

F.Y.2019-20 +  taxes अिाप्रकारे तयांनी कोटेिन शदले आह.े तयांचं कोटेिन सवाात कमी आह.े तयामळेु तयाचंी 

शनवड करण्यात आलेली आह.े सन 2020-21  या आशथाक वषाासाठी वैधाशनक लेखापरीक्षक म्हणनू तयांची 

शनयकु्ती केलेली आह ेयाची सवाांनी नोंद घ्यावी व यास सचूक आशण अनमुोदक द्याव.े 

 

1. गोल्ड माटा अँड असोशसएट, मालाड मुंबई  8.25 लाख + जीएसटी 

2. सी. पी. लोधा अँड असोशसएट्स, नाशिक  8 लाख + जीएसटी  

3. संतोष ----अँड कंपनी, नाशिक   8.75 लाख + जीएसटी  

4. आर पी डी अँड असोशसएट्स,नाशिक   8.45 लाख + जीएसटी  

5. के.बी.पी.एस. अँड कंपनी, मुंबई   95% of annual turnover of 

(formerly known as पीपी मथुा अँड असोशसएट्स) F.Y.2019-20 + जीएसटी  (7,35,132/- + GST) 

 

तयामुळे LOWEST QUOTATION म्हणनू के.बी.पी.एस. अँड कंपनी (पी पी मथुा अँड असोशसएट्स) मुंबईची 

शनयकु्ती केलेली आह ेया शवषयास मंजरुी दणे्यात यावी. 

चचेअंती शवषय क्र.5 पास करण्यात आला. तयानसुार  ठराव पास करण्यात आला 

ठराव क्र.5: ठराव पास करण्याि आला की आलेल्या र्नर्विाांमधून के.बी.पी.एस. अँड कां पनी (पी.पी. 

मुथ्था अँड असोर्सएट्स) याांचा ऑर्डट सांबांधी असलेला अनुभव व त्याांनी र्नर्विेि र्िल्यािमाणे त्याांची 

फी 95% ऑफ anual turn over अर्धक सर्विस टॅक्स लिाि घेऊन सभागृहाने सवािनुमिे त्याांची सन 

2020-21 या आर्थिक वषािसाठी वैधार्नक लेखापरीिक म्हणून र्नयुक्ती केली. 

सूचकः  श्री िवीण सावांि  

अनुमोिकः श्री परेरा  

         ठराव सवािनुमिे  मांजूर करण्याि आला. 

 



श्री डी एस राजापरेु- मला थोडं बोलायचं होतं. कारण ह्या सभेमध्ये काय होतय तमु्ही शतथनू शसलेक्ट करता 

की कोणाला बोलायचं नाही आशण कोणाला बोलायचं. तयामळेु मीशटंग खपू कमी वेळात तमु्ही आटोपती घेत आहात 

आशण शवषयांवर सशवस्तर चचाा होत नाही. म्हणनू तमु्ही दोन शमशनट ऐकून घ्या नंतर तमु्ही बोला. जेव्हा सभागहृाचा 

शवषय असतो तेव्हा तयाला वेळेची मयाादा असते ते सहा वाजेपयांत संपवायचं असतं परंत ुऑनलाइन शमटींग आह े

यासाठी तमु्हाला वेळेची मयाादा नाही तर तमु्ही घाईघाईने पढुे जात आहात. बऱ्याच शवषयांवर चचाा होत नाही. मी 

मगािी दोन प्रश्न शवचारले बाकीचे प्रश्न मला शवचारायचे आहेत. तर मला म्यटू करण्यात आलं शकंवा बोलायला देत 

नाही. तर ह ेमला योग्य वाटत नाही याचीनोंद घ्यावी आशण मला मागच्या शवषयावर चचाा करायची आहे पण तमु्ही 

अनमुोदन घेऊन तो शवषय पास केला आह.े मला तया शवषयावर एक प्रश्न शवचारायचा आह ेतर तोशवचारण्यास वेळ 

शदलेला नाही. तमु्ही सारस्वत बँकेमध्ये 50 लाखावरून 75 लाख वैधाशनक तरलता शनधी ठेवला आह.े बाकीच्या 

बँकांमध्य े जी वैधाशनक तरलता ठेवली आह े तयावर आपल्याला तया वषीचे व्याज शमळाल आह े पण सारस्वत 

बँकेमधनू आपल्याला काही व्याज शमळाले नाही तरी याचे स्पष्टीकरण नाही. म्हणजे कोणी प्रश्न शवचारला नाही ती 

वेगळी गोष्ट. पण मला काही प्रश्न शवचारायच ेअसतील तर मला म्यटू केल्यामळेु प्रश्न शवचारता येत नाहीत.माझ ेप्रश्न 

संपले का ते शवचारूनच पढुच्या व्यक्तीला शवचारण्यात यावे असा माझा शवचार आह े आशण मी जे शवचारल आह े

तयाच ंमला उत्तर द्या व मगच मी दसुरा प्रश्न शवचारेन. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आपण जे शडपॉशझट ठेवले आह ेते सारस्वत बँकेमध्ये सन 2019-20 

मध्य.े 

श्री डी एस राजापरेु-  नाही. सन 2018 19 मध्य े पण तमुचे सारस्वत बँकेमध्ये 50 लाख होते.सगळ्या 

बँकेमध्ये आपले पैसे होते तयाचे 2018-19चे व्याज आपल्याला2019-20 मध्ये व्याज शमळाले. तर या बँकेचे व्याज 

शमळाले नाही ज्या बँकेचे शमळाले परसेंटेज मला काही घेणं दणंे नाही जी काही रक्कम शमळाली आह ेपण सारस्वत 

बँकेकडून आपल्याला काहीच शमळाले नाही असे बॅलेन्स दाखवते यावर आपले मत सांगा. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- 19 लाख 20 हजार इतके व्याजआपल्याला शमळाले आह ेसारस्वत 

बँकेमधनू. 

श्री डी एस राजापरेु-  कोणतया पानावर दाखवलेला आह ेते सांगा. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- पान क्रमांक 58 वर आह.े टोटल ररशसव्हड केला तो शलशहलेला आहे 

47 लाख 51 हजार 351. 

श्री डी एस राजापरेु- पण तयाची बेरीज ह्याच्यािी मॅच होत नाही बाकीच्या बँकेचे इटंरेस्टे ऍड केलेले आह.े 

तया सवाांची टोटल केली तर ती रक्कम मॅच होत नाही. तमु्ही 6 मध्ये दाखवले आहे पेज क्रमांक 54 वर तसं 

तमु्हीD,E,F मध्ये असेट मध्ये दाखवले आह.े प्रतयेक बँकेचे दाखवले आम्हाला एवढे या वषाातशमळालं शकंवा जो 

काही इरेंस्ट ररशसव्ह झाला ह ेकसे शसद्ध होईल की हे तमु्ही यामधनु केला आह ेकी तमुच्या चाल ूशनधीमधनू केलेला 

आह.े 



संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ते वडीगं राशहल आहे ते मान्य करून टाका. 

श्री राजापरेु- तो शवषय संपवनू टाका पण बाकीचे शवषय आहते अजून बाकी. तया शवषयावर चचाा होतच 

नाही. तमु्ही सारखं अनमुोदन द्या, सचूक द्या बोलता ह ेमला पटत नाही. याची नोंद घेण्यात यावी. कारण सभागहृामध्ये 

मीशटंग घेण्यासाठी एक शलशमट असतं पण ऑनलाईन मीशटंग घेण्यासाठी आपल्याला अिी काहीच कंशडिन नाही. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- राजापरेु साहबे तमु्हाला दसुऱ्यांदा संधी शदली असताना सदु्धा तमु्ही 

असे आक्षेप करताय की संधी शमळत नाही म्हणनू. 

श्री राजापरेु- एका सभासदाने शवचारलं होतं की आपल्याला सभागहृाची मीशटंग असल्यामुळे ती सहा 

वाजेपयांत संपवावी लागते पण ऑनलाईन मीशटंग तमु्ही एवढी घाई करून का पढुे जाता. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- नोटीसमध्ये सभेची वेळ शदलेली आह.े 

श्री राजापरेु- नाही तमु्हाला प्रश्न शवचारला तेव्हा तरी तमु्ही सांगायला पाशहजे होतं उत्तरात तसं नाहीये तमु्ही 

ररटनामध्ये कुठे शदलं असेल तर ते मला मान्य असेल ते मी पाशहलं नाही पण जेव्हा सभासदांनी शवचारलं की तमु्हाला 

वेळेचे शलशमट आह ेका तयाचे उत्तर येस शकंवा नो पण शदलेले नाही. शकती वाजेपयांत तमु्हाला याची मदुत आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आपल्याला तीन तासाची मदुत आह ेअकरा ते दोन पयांत. 

श्री राजापरेु- तर ह ेआधीच सागंायला पाशहजे होतंआशण महत्त्वाचं म्हणजे तमु्ही बजेटसाठी अनमुोदन मागत 

आहात. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आपण ऑशडटवर चचाा करत आहोत. 

श्री राजापरेु- पण बजेटवर सदु्धा चचाा करायची होती मला. तमु्ही मोटर वेशहकल वर 5 लाख खचा दाखवत 

आहात तयाबाबतीत स्पष्टीकरण द्यावे. तमु्ही प्रोशवजन करताय 5लाख डेशप्रशसएिन 5लाख. मग माझ्या माशहतीनसुार 

डेशप्रशसएिन जेव्हा गाडी नवीन असेल तेव्हा जास्तअसतं आशण फ्यचुरमध्ये तयाचे डेशप्रशसएिन कमी होतं. या वषी जर 

अडीच लाखआहेत पढुच्या वषी तयाचे पाच लाख करत होता तयाचे शडटेल शदले तर बर होईल. यावषी कोरोना 

काळात कॅन्टीन तमु्ही सहा मशहने वापरत नाही तरी पण तमु्ही कॅन्टीन खचा साडेतीन लाख रुपये दाखवत आह ेतो 

गेल्या वषी अडीच लाख होता ह ेतमुचे जे प्रोशवजनमध्ये आहे आकडे ते कुठेतरी मॅच झाले पाशहजेत. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आपण जे कजा दतेो सभासदांनासवा सशुवधा दतेो तयाच शदविी तया 

कजााची रक्कम तयांच्या अकाउंटमध्ये जमा होते. तयासाठी आपल्याला बँकेत जाव लागतं आयडीबीआय बँक, मुंबई 

बँक या बँकेत आपण सतत जात येत असतो. तयामळेु आपल्याला गाडी चालवताना जो खचा होतो शडझेलचा तो खचा 

सदु्धा याच्यात झालेला आह ेआशण मागच्या वषी जो खचा मागच्या वषीगाडी घेतली ती मागच्या आशथाक वषाामध्ये 

सहा मशहने होती पण या वषीपणूा आशथाक वषाात होती. यामध्ये तमु्ही बघाल की आता आपल्याला जो मागच्यावषी 

पेक्षा अध्यााने कमी झालेला आह.े मागच्या वषी 1 लाख 36 हजार 270 होता या वषी तो 60,577 झाला. ह ेकमी 

होण्याचं कारण की आपलीसंस्थेची गाडी. तयामळेु हा खचा कमी झालेला आह.े 



श्री राजापरेु-  गावंडे साहबेतमु्ही शदिाभलू करू नका तमु्ही आता जे बोलता गाडी आता घेतली गाडी 2018- 

19 मध्ये घेतलेली आह.े2019-20 मध्ये नाही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- मी तेचबोललो. गाडी आपण 2018-19 मध्ये घेतलेली आह.े 2018-

19 च्या आशथाक वषाातसहा मशहनेच आपली गाडी चालवलेली होती आशण या वषी पणूा आशथाक वषाातचालवलेली 

आह ेयाचा पणूा खचा झालेला आह.े 

श्री राजापरेु-  हो बरोबर आह.े गावंडे साहबे तमु्ही बोलता ते मला पटतंय. पण मी प्रोशव्हजनबद्दलबोलतोय. 

मी करंट बद्दल बोलतोय.2019-20बद्दल बोलत नाही.2020-21मध्ये दाखवले ते बोलतोय मी. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आपल्याला जो खचा होणार आह ेतो बजेटमध्ये दाखवलेला आह.े 

बजेट मध्ये प्रोशव्हजन केलेली आह ेतो खचा प्रतयक्षात झालेला नाही. 

श्री राजापरेु-  पण बजेट करतानाही मागे शकती खचा केलात पढुे शकती होणार टेशक्नकल डाटा असतो 

मागच्यावषाातील गाडीचं डेशप्रशसएिन जर अडीच लाख असू िकतो तर पढुच्या वषीतयाच्या पसेंटेज कमी होतात मग 

या वषी पाच लाख कुठल्या बेस वर केलं. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- डेशप्रशसएिन जरी कमी होत असेल तरी आपलामेंटेनन्स येतोय बाकी 

जो खचा वाढतो तो सवा पकडून आह ेआशण बजेट आह ेते.खचा केलेला नाहीय. 

श्री राजापरेु-  मला सवा मान्य आह ेपण एक् सपेंशडचर अकाउंटमध्ये तमु्ही डेशप्रशसएिन हेड मध्ये काय काय 

शफगर टाकली आह ेती बघा.गाडीचा डेशप्रशसएिन तमु्ही शकती दाखवले. तमु्ही शवषय डायव्हटा करू नका. 

संस्थेचे संचालक सदस्य श्री सशचन उसरकर - प्रतयेक वषी 15%कमी होतो. 

श्री राजापरेु-  गेल्या वषी गाडीची जी शकंमत होती ती या वषी नक्कीच कमी झाली आशण गाडीचा 

डेशप्रशसएिन कसं वाढलं हा प्रश्न आह.े तयाचे उत्तर मला पाशहजे. तमु्ही अजनूही स्टडी करा. जेव्हा गाडी नवीन असते 

तेव्हा तयाचं डेशप्रशसएिन जास्त असतं.जिी गाडी जनुी होत जाते तसतसे डेशप्रशसएिन पसेंटेज कमी होतं. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावडे- होय पसेंटेज कमी होतं. 

श्री राजापरेु-  पसेंटेज कमी झाल्यानंतर बेशसक कॉस्टवर पसेंटेज कमी होणार. तर गेल्या वषी तमुच 

डेशप्रशसएिन बघा. ते गेल्या वषी आह े2 लाख 26 हजार 214 आशण तमु्ही या वषी प्रोशवजन पाच लाखाची करत 

आहात. म्हणजे डबल पेक्षा जास्त करताय हे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- गेल्या वषी जे आह ेते सहा मशहन्याचे आह ेपण पणूा वषााचा आशथाक 

वषााचा पकडलेला आह ेबजेटमध्ये.तयामुळेच डेशप्रशसएिन जास्त दाखवल आह.े 

श्री राजापरेु-  6 मशहने कसं पकडलं. गाडी आपण 2018-19 मध्ये घेतली आह.े 2019-20 मध्य े नाही 

घेतली. 2019-20 मध्य े2 लाख 26 हजार 214 आह,े याचे स्पष्टीकरण पाशहजे. तमु्ही काहीही मनाला येईल ती शफगर 

जोडायची नाही. 

संचालक सदस्य श्री सशचन उसरकर- सहा मशहन्याचे डेशप्रशसएिन डबल झालं ना आशण तयामध्ये ऍड करा. 



श्री राजापरेु-उसरकर साहबे 2018-19 ला तमुचं 1 लाख 22 हजार सहा मशहन्याचं होतं, 2019-20 मध्य े

वषााचं होतं. तमु्ही प्रोशवजन फायनाशन्ियल इयरला करता हे तर मान्य आहे. 2019-20 मध्ये तमुच्या गाडीवर तमु्ही 

जो ओपशनंग बॅलन्स होतं 15 लाख 8 हजार तयावर तमु्ही 2,26,000 डेशप्रशसएिन2019 ला दाखवलं म्हणजे तमुच्या 

गाडीचा व्हलॅ्यएुिन 12 लाख 81हजार. जर 12 लाख 81 हजार याचे 50 टक्के जास्त डेशप्रशसएिन दाखवले पढुल्या 

वषी. 

संस्थेचे मानद सशचव संजय गावंडे - बॅलन्सिीटमध्ये शनयमाप्रमाणे बजेटरी प्रोशवजन केलेली आह.े 

श्री राजापरेु- नाही. तमुची चकू झालेली आह ेते मान्य करायला तयार नाही. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- बजेटरी प्रोशवजन केली म्हणजे तो खचा झाला असे नाही. जर 

प्रोशव्हजन ५ लाख केली असेल आता तयातले जर ३ लाख खचा झाले तर २ लाख कॅरी फॉरवडा होणारच आहते. 

श्री राजापरेु- मडगांवकर साहबे तमु्ही म्हणताय ते बरोबर आह.े िंभर टक्के खरे आह ेपण आपल्याकडे शफगर 

डेटा असताना आपल्याला माशहत आह ेतेवढेच करायला पाशहजे एक्स्रा का करता. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ठीक आह.े पढुल्या वेळी प्रोशव्हजन न करता जो काही खचा होईल तो 

ताळेबंदमध्ये सादर केला जाईल. 

श्री राजापरेु- नाही. प्रोशव्हजन जरूर करा पण ती शकती करताय प्रोशवजन शकती लाखाची करायचीआह ेकी ही 

तमुची नजर चकू आह ेकी शप्रंशटंग शमस्टेक आह ेह ेसवा काही डॉक्यमुेंट करा तमु्ही. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजयगावंडे- बजेटरी प्रोशवजन जास्त केलेली आह ेयाची नोंद केली जाईल आशण 

यापढुे बजेटरी पाशहजे तिी प्रोशव्हजन केली जाईल. 

श्री राजापरेु- आपल्याला माशहती आह ेकी शकती खचा येणार आह े101% माशहती आह.े कारण यात तमु्हाला 

नाही दोन रुपय ेकमी होणार नाही दोन रुपय ेजास्त होणार परंत ुते पसेंटेज शफक्स आह.े आशण पसेंटेजनसुार होणार आह े

तमु्हाला मनाला आलं शकंवा माझ्या मनात आलं तर खचा वाढवता येत नाही. डेशप्रशसएिनचा खचा परफेक्ट असायला 

पाशहजे असं माझं वैयशक्तक मत आह ेतर तमु्ही मान्य केलं का. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- तुमच्या सचूनेचे स्वागत आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आम्ही आमची चकू मान्य करतो. या वषी बजेटमध्ये जास्त प्रोशवजन 

केलेली आह ेपढुील वषी असं होणार नाही. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ह ेलक्षात घ्या कोणतयाही हडे खाली बजेट प्रोशवजन जी असते तो 

संपणूा पैसा शसस्टीम मध्ये आह ेएखाद्या हडे मध्ये प्रोशवजन जास्त आह ेकमी आह ेहा भाग दयु्यम आह.े जर जास्त खचा 

झाला असेल तर तो बॅलन्स िीटमध्ये िो होतो शकंवा कमी खचा झाला असेल तर तोही बॅलन्स िीट मध्ये होतो.  

श्री राजापरेु- सगळ्या गोष्टी मला मान्य आहते. बजेटरी प्रोशवजन अंदाज असतो. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ठीक आह.े धन्यवाद. 



श्री राजापरेु- मला दसुरं असं शवचारायचं आह ेकी तातकाळ बँशकंगसाठी तमु्ही 2.50 लाखाचे प्रोशवजन केले 

आह.े ते तातकाळ बँशकंग घेतले आह े 2लाख 83 हजारला आशण पढुल्या वषी तयाच्यावर डेशप्रशसएिन तमु्ही 

2.50लाखाचे प्रोशवजन केले आहे. म्हणजे तातकाळ बँशकंग पढुच्यावषी संपनू जाणार का. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-15%डेशप्रशसएिन आह.े ते िनू्य कधीच होणार नाही  

श्री राजापरेु- पण आज आमचा क्लोशजंग बॅलन्स आह े 2,83,200/-आशण पुढल्या वषी तयाचे 

डेशप्रशसएिन2.50 लाखाचे दाखवता. यावषी तमु्ही 1 लाख 88 हजार केल.े म्हणजे जवळपास 40% जर 2 लाख 

83हजारचे 40% काढले तर ते 2 लाखाच्या आसपास जाईल, पण ह े2.50 लाख म्हणजे 2 लाख 83 हजार 40% 

काढले म्हणजे साधारण एक ते सव्वा लाख जाईल पण तमु्ही अडीच लाख केलं. यामध्येही तमु्हाला माशहती आह ेकी 

प्रोव्हीजन करायची. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- मागच्या वषी तातकाळ बँकेची एक मिीन घेतली होती आशण आपण 

मंदाशकनी ऑशफस सुरू केल्यानंतर दसुरी मिीन घेतली असे आपण दोन यशुनट घेतले आहेत. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- भशवष्ट्यामध्ये आपण शब्रट  वािी,  तारापरू, DAE येथील सभासदांना 

सेवा परुवण्यासाठी तातकाळ बँशकंगची सशुवधा सवा शठकाणी दणेार आहोत. 

श्री राजापरेु- ठीक आह ेतमुचं मान्य आह.े तमु्ही ह ेयशुनट घेतले आह ेका आता. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- हो घेतले आह े4 लाख 72हजार दऊेन घेतले आह ेतातकाळ बँशकंग 

सॉफ्टवेअर. 

श्री राजापरेु- 4 लाख 72 हजार ह ेआपण सन 2019-20 मध्ये की सन 2020-21 मध्ये तमु्ही कधी खरेदी 

केल आह.े 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- सभासदांची गरज लक्षात घेता मंदाशकनी ऑशफसमधनू आम्ही 

सभासदांना जी सेवा परुवली तयासाठी शतथे ॲशडिनल तातकाळ बँशकंगचे सॉफ्टवेअर घेतलेले आह.े भशवष्ट्यामध्ये 

शब्रट वािी, तारापरू,DAEयेथील सभासदांना सेवा परुवण्यासाठी तातकाळ बँशकंग घेणार आहोत. 

श्री राजापरेु- हो घेतली असेल तर मग ते िक्य आहे. आशण दसुर मला शवचारायच आह े या करोना 

काळामध्ये माझ्या माशहतीनसुार सोसायटी ऑशफस चार-पाच मशहने बंद होते. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- नाही साहेब, पणूा सेवा आम्ही मंदाशकनी ऑशफसमधनू सभासदांना 

शदली आशण सभासदांनी याची नोंद घेतलेली आह.े कदाशचत तमु्हाला शदसलं नसेल परंत ुकोरोना काळामध्ये आमचा 

पणूा स्टाफ करोना पॉशझशटव्ह होऊन सदु्धा तयातनू शफट झाल्यानंतर कामावर हजर झालेला आह ेआशण सेवा परुवलेली 

आह.े 

श्री राजापरेु- या गोष्टी मान्य आहते मंदाशकनी ऑशफस सुरू होतं पण आतल ऑशफस बंद होतं. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे - आतील ऑशफस सदु्धा चाल ूहोते. स्टाफ आतमध्येही काम करत 

होता. 13 एशप्रल पासनू आपलं ऑशफस सरुूच आह.े 



संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-धन्यवाद राजापरेु. आता आपण पढुे जाऊ या. 

श्री राहुल िमाा- माझा कोणताही प्रश्न नाही. मी धन्यवाद दतेो आजच्या जनरल बॉडीला. खूप चांगल्या प्रकारे 

ऑनलाइन पद्धतीच्या माध्यमातनू आम्हाला बोलण्याची संधी शदली. धन्यवाद. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद राहुल िमााजी. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे यांनी शवषय क्रमांक 6 वाचनू दाखवला.  

र्वषय क्रमाांक 6 : सन 2018-2019 या आर्थिक वषािच्या र्हशोब िपासणी अहवालाची व त्यासांबांधीच्या 

िोष िुरुस्िी अहवालाची (compliance report) नोंि घेणे. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-दोष दरुुस्ती अहवाल हा खपू मोठा आह ेआशण तो वाचायला खपू वेळ 

जाईल. संस्थेच्या वेबसाइटवर तो टाकलेला आह ेकोणाला काही तयामध्ये आणखी नोंद घ्यायची असेल काही प्रश्न 

शवचारायचे असतील ते तमु्ही नंतर ह ेशवचारू िकता कारण मला वाटतं शलंक दोन वाजेपयांतच आपल्याला अवेलेबल 

आह.े तयामळेु वेळेचे भान ठेवनू आपल्याला सगळे पढुील उवाररत शवषय घ्यायचे आहते. कृपया याची सवाांनी नोंद 

घ्यावी. मला सांगण्यात आले आह ेकी शलंक दोन वाजेपयांत ऍशक्टव्ह राहील दोन ते हाडाली दहा शमशनटं हा ग्रेस शपरेड. 

तोपयांत आपल्याला सवा सभासदांचे शवषय अशधक जे काही सभासदांनी प्रश्न शवचारले आधी लेखी शवचारले तया 

प्रश्नांची पण उत्तरे शदली जातील.दोष दरुुस्ती अहवाल या शवषयावर सचूक आशण अनुमोदक द्यावे. 

चचे अंती शवषय क्र.6 पास करण्यात आला व तयानसुार ठराव करण्यात आला  

ठराव क्र.6: ठराव पास करण्याि आला सन 2018-19याआर्थिक वषािचे र्हशोब िपासणी अहवाल व 

त्यासांबांधीचा सहकार र्वभागाकडे सािर केलेला िोष िुरुस्िी अहवाल सभेि सािर केला असिा सभागृहाने 

या िोष िुरुस्िी अहवालाची नोंि घेऊन सवािनुमिे  मांजूर केला. 

सूचकः  श्री श्रीधरन 

अनुमोिकः श्री यिुवीर र्सांग  

ठराव सवािनुमिे  मांजूर करण्याि आला. 

श्री यदवुीर शसंग- धन्यवाद सर मला बोलायला संधी शदल्याबद्दल. मी खपू वेळापासनू हात उचलनू होतो पण 

मला चान्स शमळालेला नाही. आता मला चान्स दणे्यासाठी मी तमुचे धन्यवाद मानतो. मला मागच्या दोन मदुद््यांवर 

बोलायचं होतं पण तयाचे सचूक आशण अनमुोदक झालेले आह.े ही चांगली गोष्ट आह.े मला सांगायचे होते की 

बऱ्याच वषाापासनू आपला प्रॉशफट दहा कोटीच्या वर जात आह.े संचालक मंडळाचे अशभनंदन आह.े तयांनी ज्या 

प्रकारे काम केलं आशण माझी इच्छा आह े  प्रॉशफट मधनू सभासदांचे व्याज कमी व्हावे आशण जो इरेंस्ट आह े

इन्व्हसे्टमेंट वरील तयाचे व्याज वाढवले पाशहजे. हा जो प्रॉशफट आह े तयाला वाईट नजर लाग ूनये म्हणनू संचालक 

मंडळाला माझी शवनंती आह ेकी तयांनी कजाावरील व्याज कमी करावे म्हणजे ह ेप्रॉशफट कमी होईल. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद यदवुीरजी तुमच्या सचूनेची नोंद घेतली गेली आह.े 



संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- यदवुीरजी तमु्ही जो प्रस्ताव मांडला आह ेकी रेट ऑफ इटंरेस्ट कमी 

करणे तयाचे आम्ही स्वागत करतो. या कशमटीने जो पण प्रॉशफट होत आह ेतो सभासदांमध्ये जास्तीत जास्त वाटलेला 

आह.े आम्ही सवा कजााचे अजा फ्री केले आहेत, स्टेिनरी फ्री केली आहे. पढुे येणाऱ्या काळात शनशित रूपाने आम्ही 

जे लोन वाटप आह ेतयाचा रेट ऑफ इटंरेस्ट कमी करू आशण सभासदांना जास्तीत जास्त राहत दऊे. याआधी शविेष 

कजााचा व्याजदर 12.5% होता तो आम्ही 10% आशण 10.5%पयांत घेऊन आलो आहोत. इमजान्सी लोनपण मागील 

पाच वषे बघा आशण आत्ताच बघा. लोन रेट ऑफ इटंरेस्ट येणाऱ्या काळात शनशित रूपाने कमी करू ह े पणूा 

कशमटीच्या वतीने मी तमु्हाला वचन दतेो. 

श्री यदवुीर शसंग- मला आणखी एका गोष्टीवरून आपले अशभनंदन करायचे आह.ेवजरेकरसरांचे मागादिान 

आशण तुमच्या संचालक मंडळाचे कामकाज अशभनंदनास पात्र आह.े कारण मागच्या टममध्ये कोणीही लोन घ्यायला 

जायचे तर असे वाटायचे शक कोणा सावकाराकडे जात आहोत. आज या, उद्या या, एक मशहन्यानंतर या, अस े

सांशगतले जायच.े तमु्ही खपू चांगल्या प्रकारे कारभार सांभाळून काम केले आह.े अशभनंदनास पात्र आहात तमु्ही. 

धन्यवाद तमु्हा सवाांना. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-धन्यवाद. आता जी उपशवधी दरुुस्ती आहे तयासाठी आपण 

सवाांचे मत घेऊ. या शवषयावर काही लेखी प्रश्न असतील तया संदभाात काही पत्र आहेत का आली असतील तर ती 

वाचनू दाखवा आशण सभासदांचे म्हणणे असेल ते ऐकून घ्या. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे यांनी शवषय क्रमांक 7 वाचनू दाखवला व याला मंजरुी दणे्यात यावी 

अिी सभासदांना शवंनती केली.  

र्वषय क्रमाांक 7 सांचालक मांडळाने सुचर्वलेल्या उपर्वधी िुरुस्िीस (पररर्शष्ट ‘अ’ मध्ये र्िल्यािमाणे) 

मांजुरी िेणे. 

श्री प्रभात शसंग- सर मी तमु्हाला सॅल्यटू करतो की माझी खपू शदवसांची इच्छा होती की ही शमशटंग तमु्ही 

चालवावी. दरवेळी सभासद मीशटंग चालवत होते पण यावेळी मीशटंग तुमच्या हातात आह ेआशण तमु्ही खपू चांगल्या 

प्रकारे चालवत आहात. संचालक मंडळाने मागच्या लॉकडाउनमध्ये सभासदांना जी सेवा शदली केली ती स्ततुयपात्र 

आह,े स्पहृणीय आह ेआशण आता तमु्ही जे िेअसाचे 15,000 वरून 30,000 करणार आहात ते 50,000 का करत 

नाही. ते तमु्ही जास्त करू िकता. आपल्याकडे बचत खपूच चांगल्या प्रकारे होत आह.े म्हणनू आपण ह ेकरू िकता. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- तमुच्या सचूनेचे स्वागत आह.े येणाऱ्या काळात शनशित रूपाने आम्ही या 

शवषयावर शवचार करू. 

श्री प्रभात शसंग - तमु्ही बोलता की आम्ही लोनवरील  व्याज चांगल्या प्रकारे खाली घेऊन आलो पण तमु्ही 

ऑडीनरी लोनचा व्याजदर कमी करू िकू नाहीत का. तयावर पण थोडं तमु्हाला काम करायच आह.े 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- प्रभात शसंग सर तमुचं स्वागत आह.े येणाऱ्या काळात,ऑडीनरी लोन 

ज्या व्याजदराने शदले जात आह ेतयाचा रेट ऑफ इटंरेस्ट आम्ही शनशित रूपाने कमी करू. 



श्री प्रभात शसंग - दसुरं असं आह े की जे शडपॉशझटवर व्याजदर आहते तयांच्यावर पण व्याजदर वाढवला 

पाशहजे. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-ठीक आह ेधन्यवाद. 

श्रीराम परब- नमस्कार. अध्यक्ष साहबे सवाांना माझी शवनंती आह ेशक श्री शिवाजी हगवणेआशण सारंग यांना 

दोन दोन शमशनटे बोलण्याची परत संधी द्या एवढी माझी शवनंती आह.े 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-तमु्हाला उपशवधी बद्दल काही बोलायचं आह ेका. 

श्री राम परब- नाही आमचे काही प्रश्न होते साउथ साईड बद्दल, ते मांडायचे होते. ते शिवाजी हगवणे 

यांच्याकडे आहेत तयांना बोलण्याची संधी द्यावी. 

श्री िेळके- आपली मीशटंग सेन्रल कॉम्प्लेक्सला होते तयापेक्षा िंभर पटीने चांगली मीशटंग इथे होत आह े

असं मला वाटतं. कारण तमु्हाला ज्याच्यािी बोलायचे आहे तयालाच तमु्ही बोलायला दतेा. मी दीड तास झाला हात 

वर करतोय आशण तमुची आता इच्छा झाली ती कोणी तरी बोलावं म्हणनू मला आता संधी शदली असं वाटायला 

लागल. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-असं काही नाही. येथे सवाजण लाईनवर आहेत. 

श्री िेळके - माझा मखु्य मदु्दा सांगतो आपल्या संस्थेमध्ये मी एक इन्वेस्टर आह.े माझ्या सारखे भरपरू इन्वेस्टर 

आहते ते इन्वेस्ट करतात आपल्या एफडीमध्ये आशण तयाचा वापर आपण करतो लोन दणे्यासाठी. आता काही नवीन 

शनयम काढले आहते सोसायटीमध्ये, एक एफडी करावी 2 एफडी करू नये.1लाख रुपयासाठी एकच चेक भरा. मला 

एक लाख रुपयांची रक्कम इन्वेस्ट करायची आह ेआशण मला पढुच्या मशहन्यात दहा हजार काढायचे असतील तर 

वीस हजाराच्या पाच शकंवा पन्नास हजाराच्या दोन ररसीट मी करू िकतो, परंतु मला सांशगतलं गेलं की तमु्ही एक 

लाखाची एकच एफडी करा आशण अिा काही कारणामुळे आमच्याएफडीवर तमु्ही बंधन लावले गेले. दसुरा प्रश्न एक 

इन्वेस्टर म्हणनू आपल्याला शवचारतो की आपल्याकडे जे BARCमधले सभासद आहते ते बऱ् यापैकी गुंतवणकू 

करतात तयासाठी सवलत शदली पाशहजे. इन्व्हसे्ट करताना आम्हाला वेगवेगळ्या अटींना सामोरे जावे लागते. मला 1 

लाखाची एफडीकरायची असेल तर मला पणूा एक लाखाची ररसीट घ्यावी लागते. मी सांगतो की चार पावतया बनवा 

शकंवा दोन पावतया बनवा कारण गरज लागली तर मला पणूा एक लाखाची एफडी मोडावी  लागते आशण इन्वेस्टरसाठी 

काहीतरी नवीन स्कीम काढली पाशहजे असे माझे शनवेदन आहे. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- िेळके साहबे काही सभासद एक लाख रुपये गुंतवणकू करतात 

आशण पाच हजाराच्या वीस ररशसप्ट मागतात. खरंतर चेक एकच असतो, तयाचं नाव एक असतं, मेंबशिाप नंबर एक 

असतो, अिा या इन्कम टॅक्स स्कु्रटीनी मध्ये केस असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी इन्कम टॅक्सकडे याची नोंद घेतलेली 

आह.े आपल्या सभासदाचे भाग्य आह ेकी आपला आधार काडा शकंवा पॅन काडा शलंक नाही इन्कम टॅक्सला. नाहीतर  

सगळ्या सभासदांना ते हाशनकारक आह ेम्हणनू. ठीक आह ेएक लाखांची गुंतवणकू असेल तर जास्तीत जास्त दोन 

ररशसप्ट घ्या प्रतयेकी पन्नास हजाराच्या, परंत ुकाही सभासद अिी मागणी करतात की मी एक लाखांची गुंतवणूक 



केलेली आह ेमला पाच हजाराच्या वीस ररशसप्ट द्या मी पाच लाख गुंतवलेले आहते मला दहा हजाराच्या पन्नास 

ररशसप्ट द्या तर ते संस्थेच्या लेवलला िक्य नाही कारण आम्ही जी काळजी घेतो ती प्रतयेक सभासदाची काळजी 

घेतोय जेणेकरून भशवष्ट्यात आम्हाला, या संस्थेच्या भागधारकांना अडचणीला सामोरे जाता कामा नये. यासाठी 

आम्ही काळजी घेतलेली आहे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- अशधकृत भागभांडवल बाबत उपशवधी दरुुस्ती क्रमांक क 1.3 तयाला 

सचूक आशण अनमुोदक द्यावे अिी मी शवनंती करतो.  

ठराव क्र .7.1:ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. क 1.3 अर्धकृि भाग भाांडवल: सांस्थेचे अर्धकृि 

भागभाांडवल रुपये 100,00,00,000/- (अिरी रुपये शांभर कोटी फक्त) असेल. ित्येक भागाची िशिनी 

र्कां मि रु.1000/- (अिरी रुपये एक हजार फक्त) राहील. महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अर्धर्नयम 1960 कलम 

28 मधील िरिुिीस अर्धन राहून सभासिास जास्िीि जास्ि भाग धारण करिा येिील. सहकार वषािि 

वगिणीच्या रुपाने सभासिाकडून जमा केलेली रक्कम पुढील सहकारी वषािच्या पर्हल्या र्िवसाला म्हणजे 

1 एर्िलला सभासिाच्या भागभाांडवलाि जमा केली जाईल. भागवाटपाच्या नोंिी भागरर्जस्टरला िसेच 

सभासिाच्या पासबुकमध्ये केल्या जािील. ही पध्िि सभासिाच्या भागभाांडवलाची रक्कम रु.30,000/- 

(रुपये िीस हजार) होईपयंि चालू राहील (1000 रुपयाचे 30 भाग). वरील रकमेपेिा जास्ि र्स्वकारण्याि 

आलेली रक्कम सभासिाच्या सभासि वगिणीच्या खात्याि जमा करण्याि येईल व मांजुरीने सिर व्याज 

र्िले जाईल. व्याजाचा िर सभासि कजि व्याजाच्या िरापेिा कमी असला पार्हजे. या उपदवधी 

िुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.  

सुचक  श्री िभाि र्सांग  

अनुमोिक श्री पाटील  

         ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

 

श्री सारंग - धन्यवाद मला पनु्हा बोलायला संधी शदल्याबद्दल. आपला ऑशडट ररपोटा तुम्ही पारीत केलात 

तयानंतर ऑशडटर शनयकु्ती केली यामध्ये मला एकच शवचारायच आह ेकी ऑशडटर ए ग्रेड चे आहते का. 

संस्थेचे मानद सशचव संजय गावंडे-आहेत. 

श्री सारंग - दसुरा प्रश्न आह े की व्हइेकल डेशप्रशसएिन ज्यावर राजापरेु बोलले आपलं डेशप्रशसएिन 

फायनाशन्िअलसाठी होतं की ते मशहन्यासाठी असतं. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-डेशप्रशसएिन ह ेफायनाशन्िअल वषाासाठी होतं. 

श्री सारंग- बरोबर आह ेतमु्ही सहा मशहन्याचा कालावधी बघा तो कुठेतरी शमस्मॅच होतोय डेशप्रशसएिन असतं 

ते प्रतयेक वषी वाढत असतं पशहल्या वषीचे डेशप्रशसएिन आह े ते 7 वरून 7.5% टक्के आशण दसुऱ् या वषाात 

डेशप्रशसएिन आपलं 15% आह.े 



संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-डेशप्रशसएिन आहे ते शनयमानसुार घेतो आशण तयाला ऑशडटरची 

मान्यता आह.े तयानसुार ऑशडटरच्या मान्यतेनसुार आपण तयाचे डेशप्रशसएिन घेतो. 

श्री सारंग- मोटर व्हइेकल अॅक्टप्रमाणे डेशप्रशसएिन पशहल्या वषी जास्त असतं. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर-तमु्हाला उपशवधी बद्दल काही बोलायचे आह ेका. 

श्री सारंग- आता आपण जे लोन वाढवतोय आपण जे व्याज दर आकारत  आहोत तयाबद्दल आपण बोलयूा. 

या शठकाणी व्याजदर ऑडीनरी लोन आशण स्पेिल लोन आह ेतयात ऑशडानरी लोनचा व्याज दर थोडा कमी करायला 

पाशहजे. कारण आपण ऑडीनरी लोनचं शलशमट वाढवतो आहोत तर आपल्याला व्याजदर कमी करावा लागेल कारण 

आपली शमळकत जी आह ेती वाढत चाललेली आह ेम्हणनू आपल्याला व्याजदर कमी करायला लागेल. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- यासंदभाात संचालक मंडळाच्या वतीने पणूा शवश्वास शदलेला आह ेकी पवूी 

शकती व्याजदर होते ते आता शकती आहते आशण शनशितच कबलू केलेले आह े या शवद्यमान कायाकाररणीने 

भशवष्ट्यामध्ये सवासाधारण कजा आह ेतयाचे व्याजदर शनशितच कमी केले जातील. 

श्री सारंग- भशवष्ट्यात करण्यापेक्षा तमु्ही आता नमदू करा की. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- एक लक्षात घ्या, ह े बालगोपाळ मंडळ नाही. उपशवधी मंजरू 

झाल्यानंतर ह े संपणूा शवषय अजेंडावर घेतली जातात आशण मग अंमलबजावणी होते. तमु्ही जर आत्ताच सांगत 

असाल की आता इथे जाहीर करा तर ते कायद्याला धरून होत नाही आशण या बाबतीत शवद्यमान कायाकाररणीने 

सभासदांना जेव्हा यदवुोर  शसंग यांनी प्रश्न शवचारला तेव्हा आश्वासन शदल आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- उपशवधी क्रमांक 1.10 ला सचूक आशण अनुमोदक द्याव.े 

 ठराव क्र.7.2: ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 1) सविसाधारण कजि अ) मुििकजि i) 

कजिमयाििा - मुििकजािची जास्िीि जास्ि मयाििा रु.5,00,000/- र्कां वा जमा भागभाांडवल अर्धक वगिणी 

याच्या 4 पट र्कां वा मार्सक वेिनाच्या 15 पट र्कां वा ििीवषि पूणि सभासित्वास पर्हल्या 5  वषािसाठी 

ििीवषि रु.60,000/-  व 6 वषे पूणि सभासित्वास त्याची वेिन िमिा पाहून जास्िीि जास्ि रु.5,00,000/- 

एवढे कजि मांजूर करणे. यापैकी जी कमीि कमी रक्कम असेल िी रक्कम वेळोवेळी मा. सहकार आयुक्त 

याांच्या कजिवाटप धोरणाच्या पररपत्रकानुसार व सांचालक मांडळाने घालून र्िलेल्या मयाििेस अनुसरुन कजि 

म्हणून मांजूर केली जाईल. मात्र वाढीव कजािची अांमलबजावणी उपलब्ध र्नधी लिाि घेऊन केली जाईल. 

या उपदवधी िुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.  

सुचक  डॉ. र्वजय अहेर  

अनुमोिक श्री व्ही. आर. लोखांडे   

    ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

 

श्री कुरूप- खपू वेळा पासनू मी वाट बघतोय मला बोलायची संधी केव्हा शमळेल. मला संधी शदल्याबद्दल 

धन्यवाद. अमेंडमेंट बद्दल माझे तीन प्रश्न आहते पशहला प्रश्न आपले िेअर कॅशपटल आह ेते खपू चांगले आह.े खपू 



शदवसापासनू आम्हाला शचंता होती पण आपल्या कशमटीने खपू चांगलं काम केलं आशण ऑडीनरी लोन तीन 

वषाापासनू आम्ही मागणी केली होती 2.5 वरून 5 लाख करा तयासाठी मी शवद्यमान कशमटीला धन्यवाद दतेो. पण 

मला स्पेिल लोन शवषयावर प्रश्न शवचारायचा आह ेआत्ता स्पेिल लोन 22 लाख आह,े नवीन उपशवधी दरुुस्तीप्रमाणे 

ते 50 लाख करण्यात येणार आह.े आशण स्पेिल लोनचे इन्िरुन्स प्रोशव्हजन तमु्ही 12 लाखापयांत केलेले आह ेतर 

लोन वाढल्यानंतर तयाचे इन्िरुन्स प्रोशवजन वाढव ूिकता का. तयाला 0.5% इटंरेस्ट वाढवनू तयाचे इन्िरुन्स तमु्ही दऊे 

िकता का. माझा दसुरा प्रश्न असा आह े की िअुररटीच्या बाबतीत. सध्या िअुररटी शमळणे कठीण झाले आह.े 

तयामुळे स्पेिल लोनला इन्िुरन्स दणे्याची शवनंती मी करत आह.े माझ्या या शवनंतीचा कशमटी मेंबर शवचार करू 

िकतात का. ह ेमाझे तीन प्रश्न आहते. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- कुरूपजी आता तमु्ही जी सचूना शदली तयाबाबतीत स्पेिल लोन 

आम्ही 50लाख करत आहोत आशण तया लोनला आम्ही इन्िरुन्स दणे्यासाठी प्रयतन सरुू आहते ते किा प्रकारे दऊे 

िकतो याबद्दल आमच्या संचालक मंडळामध्ये चचाा सरुू आह ेपरंत ुआत्ता आम्ही तयाबद्दल काही सांग ूिकत नाही. 

दसुरी गोष्ट अिी आह ेकी आम्ही स्पेिल लोन 50 लाख केले याचा अथा असा नाही की सवा सभासदांना ते शमळणार 

ज्यांची पेइगं जेवढी असेल तेवढेच कजा तयाला शमळणार आशण जास्तीत जास्त 50 लाख आह.े 

श्री कुरूप- सर ह े माशहत आहे. फक्त 40% सभासदांनाच स्पेिल लोन 50 लाख शमळेल पण शवषय तो नाही. जे 

60%सभासद आहते ज्यांना 22 त े25 लाख कजा शमळू िकतो तयांच्या 25 लाखापयांच्या शविेष कजााला इन्िरुन्स 

करू िकता का. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आम्ही प्रयतन करत आहोत. इन्िरुन्स कंपनी बरोबरआमची चचाा सरुू 

आह ेआशण लवकरात लवकर हा प्रस्ताव इशम्प्लमेंट करू िकतो. 

श्री कुरूप- सर मला स्पेिल लोनच्या व्याज दराबद्दल बोलायचं आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- रेट ऑफ इटंरेस्ट बद्दल नंतर शनणाय घेण्यात येईल. आता आपल्याला 

अमेंडमेंट बद्दल बोलायचं आह े अमेंडमेंट पास झाल्यानंतर पणेु को-ऑप.कशमिनर कडे मंजरुीसाठी पाठवले जाते 

आशण तेथे मंजरुी शमळाल्यानंतर मॅनेशजंग कशमटीच्या अंडर शडशसजन घेऊ िकतो. ते शडशसजन आम्ही नंतर घेऊ. सध्या 

अमेंडमेंट ठेवली आह.े 

ठराव क्र.7.3: ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 1) सविसाधारण कजि अ) मुििकजि ii) 

र्िवसर्नहाय/र्िवसागर्णक व्याज गणना- सभासिाने घेिलेल्या कजािवरील व्याज हे र्िवसर्नहाय / 

र्िवसागर्णक र्शल्लक असलेल्या कजि रकमेवर त्या मर्हन्याच्या ित्येक र्िवसाच्या कजि रकमेची 

गुणक(products)पध्ि्िीने र्शल्लक घेऊन व्याज आकारणी केली जाईल. व्याजिर ठरर्वण्याचा अर्धकार 

व्यवस्थापन सर्मिीकडे राखीव राहील.  या उपदवधी िुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावास सभागृहाने एकमताने 

मंजुरी दिली.  



सुचक  श्री बी. डी. र्शांिे  

अनुमोिक श्री केर्वन  

       ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

 

श्री संजय कुमार, नरोरा- नमस्कार सर. मी दोन वषाापासनू प्रयतन करत होतो एजीएमला येण्याचा परंत ुयेऊ 

िकलो नाही. या करोनाच्या काळात ऑनलाईन मीशटंग केल्यामुळे मला ही मीशटंग अटेंड करता आली. तयाबद्दल 

तमुचे धन्यवाद. आम्ही 450पयांत सभासद नरोरा येथे आहोत आशण तयांचे प्रशतशनशधतव मी करतो. तमु्ही जे काम केले 

आह े ते खपूच अशभनंदनास पात्र आह े कारण करोनाच्या काळात अिी सेवा दणेे िक्य नाही पण ती आम्हाला 

तमुच्याकडून शमळाली. लोन शमळण्यासाठी खपूच चांगली प्रोसेस आह े कारण सभासद बँकांना सोडून आपल्या 

सोसायटीकडे कजाासाठी येत आहे. जास्तीत जास्त सभासद माझ्यािी कॉन्टॅक्ट करतात तयांना मी जेवढी मदत करता 

येईल तेवढी करतो. ही खपू चांगली गोष्ट आह े की खपू कमी वेळात तया सभासदांना लोन शमळून तयांच्या बँक 

अकाउंट मध्ये रक्कम जमा होते. तयामळेु तयांची काम लवकर होतात जे बँकेचे लोन काढण्यात होत नाही. म्हणनू मी 

तमु्हा सवाांचे कशमटीमेंबचे अशभनंदन करत आह.े तयाच बरोबर जेवढे पण इन्व्हसे्टमेंट आह ेतया सदु्धा खपू चांगल्या 

आहते. आम्ही सवाजण नरोरामध्ये आहोत मुंबईपासनू खपू लांब आहोत. म्हणनू आम्हाला थोडी अडचण येते की जे 

पोस्टेज आह े आम्हाला शमळत नाही आशण शप्रंशटंगची अडचण आह े म्हणनू मला असं वाटतं की येथील सवा 

सभासदाचंी अिी इच्छा आह ेकी ऑनलाईन मध्ये तयांचे जे पण लोन सरुू आह े ते तयांना शमळाले पाशहजे सारखं 

सारखं फोन करून शवचारावं लागतं म्हणनू जर आम्हाला सॉफ्ट कॉपी मध्य ेजर काही भेटलं शकंवा ऑनलाईन शमळालं 

शकंवा  इथे तसं काही करू िकलात तर येथील 450 सभासदांना तयाचा फायदा होईल. जर मला असं 

ACCESSशमळालं PASSWORD शमळाला तर मी तयांना मदत करू िकतो. तयाचबरोबर आपण ऑनलाईन मध्ये 

सॉफ्टवेअर जे शदला आह ेते खपू चांगले आह ेपण जे सॉफ्टवेअर आह ेतयामध्ये थोडे थोडे ररशपटेिन होत आह ेकाही 

वेळा तयाच्यात सभासदाचे नाव येते जे EXPIRED झालेले आहते. दसुरी गोष्ट अिी की सभासद EXPIRED झाले 

तरी तयांचे इन्िरुन्स ऑटो मध्ये गेले पाशहजे तयांना कोणता फॉमा वगैरे भरून द्यायची गरज पडली नाही पाशहजे कारण 

सवा डाटा तमुच्याकडे असतो. कमीतकमी इन्िरुन्स पैसे जर तयांच्याकडे तयांच्या नोशमनेचे पैसे येतील ते ठीक आह ेपण 

इन्िरुन्सचे पैसे जर का तयानंा शमळाले तर तयाला खपूच ररलीफ शमळेल. आमच्याकडे आता पाच ते सहा सभासद 

EXPIRED झालेले आहेत तयांची सवा माशहती मी सतत ऑनलाइन पाठवतो ज्या शदविी जो मेंबर 

EXPIREDहोतो तया शदविी मी माशहती दतेो. मला असं वाटतं की डेथ केसबद्दल आपण जास्त लक्ष घातले पाशहजे. 

माझ्यासाठी खपू फायदा होईल कारण सवाजण माझ्यािी कॉन्टॅक्ट करतात यामध्ये जो लोन घेतो तयाचं रेडी रेकनर 

नाही आमच्याकडे लोनची पुढची रक्कम काय असेल, ते माशहती घेऊ इशच्छतात की रेडीरेकनर सवा शठकाणी असतो 

की तयामध्ये तमु्ही तमुची रक्कम टाकली तर तमु्हाला ईएमआय  समजणार की तो शकती असेल तर हे कॅलक्युलेटर जर 

आम्हाला ऑनलाइन मध्ये शमळालं शकंवा कसा पण करून शमळालं तर ते मी सवा लोकांना दऊे िकतो. तमुची जेवढी 

पण माशहती मी कुठूनही शमळवनू सभासदांना दतेो. तमु्ही जे काही करता ते खपू चांगला आह ेतयात कसलीच अडचण 



नाही. पण कधी कधी मला असं होतं की कॉन्टॅक्ट होत नाही तयासाठी मी श्री सोनी साहबेानंा खपू धन्यवाद दतेो की 

सोनी सर आमच्यािी जोडलेले आहते. म्हणनू माझी कोणतीही अडचण दरू होते म्हणनू मला असं वाटतं की तमु्ही ह े

एवढं चांगलं काम करत आहात आणखी चांगलं काम करा ती जीपण सॉफ्ट कॉपी आहे ती आम्हाला ऑनलाईन 

भेटेल शकंवा पीडीएफ मध्ये भेटेल असे करावे. इथे 450 सभासद आहते आशण नवीन सभासद सदु्धा जॉईन होऊ 

इशच्छत आहेत. पण तयांना जोपयांत तमुच्या बाबतीत सांगणार तेव्हाच ते जॉईन होतात मला तयाबद्दल तयांचा क्लास 

घ्यावा लागतो. तयांना सवा सांगावा लागतो म्हणनू मी असं म्हणतो की मला थोडीिी माशहती भेटली की तुमचा 

रेडीरेकनर हा आह ेतमु्हाला एवढा शमळणार असं तमु्हाला शमळणार आता पण सभासद खुि आहते. माझ्याकडे येतात 

तयांच्या अडचणी घेऊन आशण मी तमुच्यािी बोलनू ते सॉल्व्ह करतो. आभारी आह.े धन्यवाद. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- संजय कुमारजी तमुचे खपू खपू धन्यवाद. तमु्ही आमच्या संचालक 

मंडळाच्या कामाला पसंत केलं तयाबद्दल तुमचे धन्यवाद. तमु्ही ज्या दोन-तीन सचूना केल्या आहते की तमु्हाला ज्या 

सशुवधा शमळतात तयात पोस्टेज आशण इतर बाबतीत अडचण येत आह ेतर आपण थोड्याच शदवसात एक मोबाईल 

ॲप अिी सशुवधा दणेार आहोत. तयामध्ये तमु्हाला सवा गोष्टी शमळतील डेली डेटा शमळणार, तमुचं डेली रांजेक्िन 

आशण इतर जे काही असेल ते सवा यामध्ये असेल. या ॲपमध्ये तमुचा मेंबशिाप नंबर टाकल्यानंतर तमु्हाला सवा 

समजेल की तुमचा लोन बॅलन्स शकती, तुमची इन्वेस्टमेंट शकती, ते सवा शमळणार. पण तयासाठी थोडा वेळ लागेल दोन 

तीन मशहन्यानंतर ह ेिक्य होईल बाकी जो काही तुमचा प्रश्न आह े रेडीरेकनर जे तयात नाही ते पण आम्ही ॲप वर 

टाकण्याचा प्रयतन करू. ह ेसवा आम्ही िक्य शततक्या लवकर करण्याचा प्रयतन करू आशण तमु्ही जे प्रश्न उपशस्थत 

केले ते तडीस नेण्याचा प्रयतन करू. तमु्हाला एक शवनंती आह ेकी या अमेंडमेंटला तमु्ही अनमुोदन द्यावे. 

श्री बागव-े नमस्कार सर. मॅनेशजंग कशमटीचे हाशदाक अशभनंदन.तयांनी खपूच चांगल्या प्रकारे काम तयांनी केले आह.े 

वजरेकर सरांच्या मागादिानामुळे मध्ये आता जे अमेंडमेंट आणले आह े 1.10 तयाला माझे अनमुोदन आह े आशण 

तयाचा जो इरेंस्ट आह ेतो कमी करण्यात यावा यासाठी मॅनेशजंग कशमटीने प्रयतन करावेत ही शवनंती. 

श्री रोहरा- नमस्कार साहबे. मला बोलण्याची संधी शदल्याबद्दल धन्यवाद. माझं या अमेंडमेंटला पणूा अनमुोदन 

आह ेकारण ह ेआजच्या वेळेची गरज आहे. 

ठराव क्र.7.4  ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 1) सविसाधारण कजि ब) िीघिमुििकजि i) 

कजिमयाििा - िीघि मुिि कजािची जास्िीि जास्ि मयाििा रु.50,00,000/- र्कां वा जमा भागभाांडवल अर्धक 

वगिणी याच्या 16 पट र्कां वा मार्सक वेिनाच्या 30 पट र्कां वा ििीवषि पूणि सभासित्वास पर्हल्या 5 

वषािसाठी ििीवषि रु. 5,00,000/- व 6 वषे पूणि सभासित्वास त्याची वेिन िमिा पाहून जास्िीि जास्ि 

रु.50 लाख एवढे कजि मांजुर करणे. यापैकी जी कमीि कमी रक्कम असेल िी रक्कम वेळोवेळी मा. सहकार 

आयुक्त याांच्या कजिवाटप धोरणाच्या पररपत्रकानुसार व सांचालक मांडळाने घालून र्िलेल्या मयाििेस 

अनुसरुन कजि म्हणून मांजूर केली जाईल. मात्र वाढीव कजािची अांमलबजावणी उपलब्ध र्नधी लिाि घेऊन 



केली जाईल. मात्र वाढीव कजािची अांमलबजावणी उपलब्ध र्नधी लिाि घेऊन केली जाईल. या उपदवधी 

िुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.  

सुचक  श्री भरि रोहरा  

अनुमोिक श्री अशोक कुमार र्सांग  

    ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

श्री अिोक कुमार- सर माझी एक शवनंती आह े छोटीिी. कारण मला खपू त्रास झाला या गोष्टीचा. माझे 

जामीनदार होते श्री आर के शसंग जे ध्रवुामध्ये काम करत होते. ते गेल्या वषी शदवंगत झाले. तयानंतर मला तयाच 

शदविी तीन माणसांचा शनरोप आला की तमु्हाला तुमची िुअररटी बदलावी लागेल. मी खपूच शनराि झालो. कारण ते 

माझे ररलेशटव्ह होते आशण तयांच्या सवा कामात मी गुंतलो होतो आशण मला तीन जणांचे मेसेज आले की तमु्ही तुमची 

िअुररटी बदला तयाच शदविी ज्या शदविी ते शदवंगत झाले. म्हणनू तमु्ही ही गोष्ट नोट करावी जर अिी काही गोष्ट 

झाली तर 15 ते 20 शदवस तमु्ही थांबा आशण मगच जामीनदार बदलण्याबद्दल तयाच्यािी बोला. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- संस्थेकडून अिा प्रकारचा मेसेज जाणं िक्य नाही. 

श्री अिोक कुमार- साहबे पैसे सवा भेटले तयाची गोष्ट नाही.िअुररटी शदवंगत झाल्यानंतर तयाच शदविी मला 

मेसेज येतो की तमु्ही नवीन िुअररटी द्या याबाबत मी बोलत आह.ेअिी गोष्ट झाली नाही पाशहजे. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- ह े पहा अिी गोष्ट होऊ िकत नाही. तरी सदु्धा झाली असेल तर याबाबत 

चौकिी केली जाईल. 

श्री अिोक कुमार- डी.ए.ई.मधील जे पालांडे येतात सोसायटीमध्ये कामाशनशमत्त तयांच्याकडून मला हा शनरोप 

शमळाला 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- ठीक आह े पालांडे ह े फक्त मेंबर आहते. पण आंम्हाला माशहती 

नसताना जर ते तमु्हाला मेसेज दतेात तर तयाची जबाबदारी आमची नाही. 

श्री अिोक कुमार- सर सोसायटीमधनूच कोणीतरी तयांना सांशगतलं असेल. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- असं होऊ िकत नाही.पालांडेनी स्वतः तो मेसेज तमु्हाला सांशगतला 

असेल.  

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- आम्ही सहा मशहने ररमाइडंर पाठवतो. तयानंतर तीन मशहन्यांनी 

ॲक्िन घेतो तयाआधी आम्ही कोणालाही मेसेज दते नाही. 

श्री अिोक कुमार- सोनी सर येथे आहते तमु्ही तयांना शवचारा मी कधी चकुीचे बोलतो का. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- तमु्ही चकुीचं बोलत नाही तमु्ही फक्त आमच्या नजरेस आणनू दते 

आहात की काय झालं. तयावर आम्ही चौकिी करू, परंत ुसोसायटीमधनू कोणालाही असा मेसेज जात नाही. आम्ही 



सहा सहा मशहने थांबतो जे सभासद शदवंगत होतात तयांच्या फॅशमलीबरोबर सोसायटी असते आशण ऑशफसकडून 

शकंवा आपले जे कमाचारी आहते तयांच्याकडूनही अिी कोणतीही गोष्ट झाली नसणार. 

श्री अिोक कुमार- सोसायटीमधनूच कोणीतरी सांशगतलं आशण मग मला पालांडेनी येऊन सांशगतलं. ही गोष्ट 

तमु्ही तयांना शवचारू िकता. 

श्री शतवारी- तमु्हा सवाांना माझा नमस्कार आशण मॅनेशजंग कशमटीचे अशभनंदन. या कशमटीने खपूच चांगल्या 

प्रकारे काम केले आह.े मी डीसीएसईएममध्ये आह.ेडीसीएसईएम, हवेी वॉटर बोडा, डी.ए.ई.च्या सभासदांसाठी तमु्ही 

मंदाशकनी ऑशफस सरुू केले. तयाचा खपू फायदा या सभासदांना होत आह.े तयाबद्दल खपू धन्यवाद. तमु्ही आज 

अमेंडमेंटचा शवषय घेतला आह े तयाला माझे अनमुोदन आह.े तयानंतर मला एक शवषय बोलायचा आह े तयाबद्दल 

तमुची परवानगी आह ेका. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद शतवारी साहबे. तमु्ही संचालक मंडळाला पसंती शदली 

तयासाठी तमुचे धन्यवाद आशण तमुच्या काही सचूना असतील तर तयाही सांगा. 

श्री शतवारी- माझा एक प्रश्न आह ेही जी शमशटंग आह ेतयाबद्दल. या शमटींगची सचूना सवा सभासदांना शमळाली 

नाही की कोणता फॉमा भरून द्यायचा, ऑनलाइन कसा भरायचा, काय करायचं,अनेक सभासद आहते ज्यांना माशहती 

नाही की यासाठी फॉमा कसा भरायचा तर तया सभासदांसाठी कशमटी काही शनणाय घेईल तर चांगलं होईल. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- याबाबत हाडा कॉपी दोन तारखेपासनू बारा तारखे पयांत भरून घेतली 

तयानंतर 15 तारखेपयांत तयांचे फॉमा आले. वीस-पंचवीस तारखेपयांत आम्ही ऑनलाईन रशजस्रेिन करण्याची संधी 

सशुवधा शदली होती. तयानंतर आम्हाला पण शलशमटेिन्स आहते. आता तमु्ही सचूना केली ते िक्य नाही. म्हणून 

आम्ही माफी मागतो पण आम्ही पणूावेळ शदला होता या शमटींगचे रशजस्रेिन करण्यासाठी.2 ते 25 तारखपेयांत 

रशजस्रेिनसाठी वेळ शदला होता. तयावर पण जर सभासदांनी मीशटंग अटेंड करण्यासाठी काही केलं असेल तर ते 

आत्ता िक्य नाही. 

श्री शतवारी- तमुच्या मतािी मी पणूा सहमत आह ेपण मला याबाबतीत आपत्ती आह ेकी सवा सभासदांना या 

मीशटंगची माशहती शमळाली नाही. 

श्री ढोबळे- प्रथमतः नमस्कार. मी सवाांचे आभार मानतो. अशभनंदन करतो. आपण मागील पाच वषाात खपू 

चांगली कामे केली, सराहनीय आह,े तयाबद्दल आभार. करोना काळात तमु्ही करून दाखवलं की बाहरेच्या बँका करू 

िकल्या नाहीत ते आपल्या सोसायटीने केले. तयाबद्दल अशभनंदन सवाांचं आशण आभार. माझे अनमुोदन आह ेया 

अमेंडमेंटला. बऱ्याच जणांनी प्रश्न उचलले आशण बरेचसे बोलनू गेले व्याजदर कमी करावा वगैरे आशण मला शनशितच 

वाटतं की तमु्ही व्याजदर कमी कराल. धन्यवाद. माझं पणूा अनमुोदन आह ेतमु्हाला. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद ढोबळे साहबे. तमु्ही आमच्या कामाबद्दल जो आनंद व्यक्त 

केला, कामाची प्रिंसा केली तयाबद्दल आपले खपू खपू धन्यवाद तसेच आपल्या सचूनेची नोंद घेतली आह.े आम्ही 

व्याजदर शनशितच कमी करू अिी संचालक मंडळाच्या वतीने मी ग्वाही दतेो. 



संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- अमेंडमेंट वाचनू दाखवली सभासदांना शवनंती आह े तयांनी या 

उपशवधी दरुुस्तीसा सचूक आशण अनमुोदक द्यावे. 

ठराव क्र.7.5: ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत संचालक 

मंडळान े सचुदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 1) सवासाधारण कजा ब) दीघामदुतकजा ii) दीघामदुतकजा 

(शविेषकजा)- शदवसशनहाय/शदवसागशणक व्याज गणना- सभासदाने घेतलेल्या कजाावरीलव्याज हे 

शदवसशनहाय/शदवसागशणक शिल्लक असलेल्या कजा रकमेवर तया मशहन्याच्या प्रतयेक शदवसाच्या कजा रकमेची गणुक 

(products) पध्दत्ीने शिल्लक घेऊन व्याज आकारणी केली जाईल. व्याजदर ठरशवण्याचा अशधकार व्यवस्थापन 

सशमतीकडे राखीव राहील. परंत ु कजाावरील व्याजदर (ए.बी.आर.) अ वॅ्हरेज बॉरोईगंरेटपेक्षा जास्त व 1% ते 3% 

यांच्या दरम्यान राहील. 

सचुक  श्री राजेंद्र झाडे    

अनमुोिक श्री डी. एस. राजापरेु   

    ठराव सवावनमुते मंजरु करण्यात आला 

 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- अमेंडमेंट वाचनू दाखवली सभासदांना शवनंती आह े तयांनी या 

उपशवधी दरुुस्तीसा सचूक आशण अनमुोदक द्यावे. 

ठराव क्र.7.6:ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 3) आकर्स्मि कजि i) कजािची मयाििा – 

आकर्स्मि कजािची जास्िीि जास्ि मयाििा रु.1,00,000/- र्कां वा जमा भागभाांडवल अर्धक वगिणी याच्या 

90% यापैकी जी कमीि कमी रक्कम असेल िी रक्कम जार्मनिारार्शवाय र्कां वा मा. सहकार आयुक्त 

याांच्या कजिवाटप धोरणाच्या पररपत्रकानुसार व सांचालकमांडळाने घालून र्िलेल्या मयाििेस अनुसरुन कजि 

म्हणून मांजुर केली जाईल. मात्र वाढीव कजािची अांमलबजावणी उपलब्ध र्नधी लिाि घेऊन केली जाईल. 

या उपदवधी िुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.  

सुचक  श्री हररश्चांद्र र्िवारी  

अनुमोिक श्री पाांडुरांग ढोबळे  

    ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

श्री भरत चौधरी- सवाप्रथम मला तमुचे आभार मानायचे आहते की तमु्ही मला बोलण्याची संधी शदली. दसुरी 

गोष्ट या संचालक मंडळाचे खूप खपू आभार मानतो की तयांनी लॉकडाऊन मध्ये ज्या उद्देिाने काम केले, सभासदांना 

कोणताही त्रास होऊ शदला नाही तयाबद्दल तयांचे खपू खपू आभार, मला फक्त एवढेच सांगायचे आह ेकी सगळ्या 

गोष्टीला जे काही उद्दिे आहेत जे काही प्रश्न आहते तयाबाबत या कायाकाररणीने जे शनणाय घेतले तयाला माझे पणूा 

अनमुोदन आह.े या कायाकाररणीने  फक्त एकच कें द्रशबंद ूठेवला आह ेतो कें द्रशबंद ूअसा आह ेकी प्रतयेक सभासदाचा 

कसा फायदा होईल हाच तयांचा उद्दिे आह.े हा उद्दिे ठेवनूच ते काम करत आहते.  

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- धन्यवाद चौधरी साहबे.  



ठराव क्र.7.7   ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 3) आकर्स्मि कजि iii) आकर्स्मि कजि व 

त्यावरील िेय असलेले सरासरी व्याज जास्िीि जास्ि समान 24 हप्तत्याि िरमहा पगारािून कापले जाईल. 

या उपदवधी िुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.  

सुचक  श्री र्वजय शेळके  

अनुमोिक श्री टी. बी. कुरूप  

    ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

 

ठराव क्र.7.8 ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 3) आकर्स्मि कजि v) 

र्िवसर्नहाय/र्िवसागर्णक व्याज गणना- सभासिाने घेिलेल्या कजािवरील व्याज हे र्िवसर्नहाय / र्िवसा 

गर्णक र्शल्लक असलेल्या कजिरकमेवर त्या मर्हन्याच्या ित्येक र्िवसाच्या कजिरकमेची गुणक 

(products) पध्ि्िीने र्शल्लक घेऊन व्याज आकारणी केली जाईल. व्याजिर ठरर्वण्याचा अर्धकार 

व्यवस्थापन सर्मिीकडे राखीव राहील.  

सुचक  श्री सांजय कुमार (NAPP) 

अनुमोिक श्री श्रीधरन ए.  

    ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

 

श्री शिंद-े उपशस्थत सवा संचालक मंडळाला आशण जे सभासद ऑनलाईन उपशस्थत आहे तया सवाांना माझा 

मैत्रीपणूा नमस्कार करून आजच्या या सवासाधारण सभेमध्ये श्री वजरेकर साहबेांनी ज्या पद्धतीने अध्यक्षपदाची धरुा 

सांभाळली ती वाखाणण्याजोगी आह.े आशण प्रथमता DAE चा ररप्रेझेंटेशटव्ह म्हणनू मी सवा संचालक मंडळाचे 

हाशदाक अशभनंदन करतो. प्रतयेक वेळी फक्त बीएआरसीचे सभासदच या सभेमध्ये सहभागी होतात व इतर कोणालाही 

बोलता येत नाही शकंवा समोरच्याला ऐकायला येत नाही परंत ु या ऑनलाईनच्या माध्यमातनू या शठकाणी मला 

सांगावसं वाटतं की नरोरा सारख्या शठकाणाहून, इदंोर सारख्या शठकाणाहून सभासद जॉईन झाले आहते आशण तमु्ही 

अशभनंदनास पात्र आहात की जेणेकरून सोसायटीचे सभासद म्हणनू तमु्ही सवा प्रकारे तयांची काळजी घेतलेली आह े

ज्या पद्धतीने 5 वषा या कायाकाररणीचा कायाकाळ याशठकाणी संपन्न झालेला आह े मला वाटतं भशवष्ट्यकाळात हा 

कायाकाळ सरुू राशहल पण एवढीच शवनंती आह ेकी ज्या पद्धतीने काही सभासदांनी काही गोष्टी पॉईटं आऊट केलेले 

आहते मग ते बजेटच्या बाबतीत अस ूद े शकंवा वाहनाच्या बाबतीत अस ूद ेकाही गोष्टी नमदू झाल्या आहते कळत 

नकळत सभासदांच्या माफा त तर मला असं वाटतं या गोष्टीचा आपण कशमटी मेंबर म्हणनू काळजीपवूाक शवचार करावा 

आशण ऑनलाईन मध्ये जेवढ्या जास्तीत जास्त सभासदांना सेवा दतेा येईल अिा पद्धतीने आपण ते कराल अिी 



आमच्या सभासदांकडून अपेक्षा आह.े आपल्या ज्या काही मनीषा आहेत, अिा आकांक्षा आहते सोसायटीच्या 

बाबतीत शकंवा सोसायटीच्या सभासदांच्या उतकषााच्या बाबतीत तर नक्कीच आपण पणूा कराल ही मंगल कामना या 

शठकाणी व्यक्त करून आपल्या सवाांचे मी पनु्हा एकदा अशभनंदन करतो. धन्यवाद. 

श्री लोखंडे- सर तमु्ही जे स्पिेल लोन,ऑडीनरी लोन इमजान्सी लोन आह े तयात स्पेिल लोनला12 लाखापयांत 

इन्िरुन्स केला आह ेआशण तयाच्यावर जी रक्कम असेल तयाला इन्िरुन्स क्लेम होत नाही. जर एखादी व्यक्ती 14 

लाखस्पेिल लोन घेत असेल तर तयामध्ये तमु्ही 12 लाखापयांत क्लेम केलं तरी चालेल. सर जर पणूा रक्कम तयाला 

भरावी लागत असेल तर अडचण येईल. एखादी व्यक्ती शदवंगत झाल्यावर याशवषयी काही केलं तर बरं होईल कारण 

तयाच्या कुटंुबावर हा बोजा येतो. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावडे- यापवूी लोनला कोणतही इन्िरुन्स नव्हतं पण आपण सभासदांच्या 

शहताच्या दृशष्टकोनातनू बारा लाखापयांत इन्िरुन्स सोसायटी दतेे कारण तयाची आपल्याला ग्यारंटी आह.ेजेव्हा आपण 

इन्िरुन्स कंपनीकडे जातो तेव्हा इन्िरुन्स कंपनी, सोसायटी आशण मेंबर या तीन गोष्टी येतात. जर आपण इन्िरुन्स केला 

आशण तया कंपनीने इन्िरुन्स शदला नाही म्हणजे एखादा सभासद ददुवैाने शदवंगत झाला आशण जर ही लायशबशलटी 

आपण इन्िरुन्स कंपनीकडे घेऊन गेलो आशण तयांनी नाही सांशगतलं या कंशडिन फुल फील होत नाही असं सांशगतलं 

तर या सवा गोष्टींची  जबाबदारी सोसायटीवर येते जी सोसायटीला घेता येणार नाही. तयासाठी पणूा चचाा करून 

याबाबत सभासदांसाठी चांगल्यातला चांगला मागा कसा शनघेल, जास्तीत जास्त कजााला संरक्षण कसे शमळेल यासाठी 

आम्ही जास्तीत जास्त इन्िरुन्स कंपन्यांबरोबर चचाा करून यामध्ये चांगल्या प्रकारचा इन्िरुन्स शमळशवण्याचा प्रयतन 

करत आहोत. तयामुळे याला वेळ लागत आह.े कारण की उद्या असं व्हायला नको इन्िरुन्स केला पण नंतर ती 

इन्िरुन्स कंपनी आम्हाला तयाचे पैसे दते नाही मग जर अिी शस्थती आली तर सभासद सोसायटीवर सोसायटीला नाव 

ठेवतील, की आम्ही तर सोसायटीच्या म्हणण्याप्रमाणे इन्िरुन्स केला मग आता आम्हाला इन्िरुन्स कंपनी इन्िरुन्स 

दते नाही. तयामुळे आम्हाला या गोष्टीचा पणूापणे शवचार करून ते फुलशफल केल्या पाशहजे आशण आम्ही ते करत 

आहोत. तयासाठी याला वेळ लागत आहे. पण शनशितच यासाठी आमचे प्रयतन सरुू आहते.आम्ही चांगली योजना 

आण ूकी जेणेकरून सभासदांना इन्िरुन्सबाबत अडचण येऊ नये. अडचण येऊन उपयोग नाही इन्िरुन्स करून उपयोग 

नाही तयाच्या अडचणी पण दरू व्हायला पाशहजे ह ेमहत्त्वाचे आह.े तयासाठी आम्ही जास्तीत जास्त अभ्यास करून 

तयाचे ररटन पॉईटं कशन्सडर करूनच इन्िरुन्स कंपनीसोबत करार करणार आहोत आशण संस्थेच्या पातळीवर जास्तीत 

जास्त 12 लाखाचे लोन संरशक्षत करण्याचा प्रयतन केला.ते सोसायटी लेवलवर पॉशसबल आह ेपण याच्या पढुचं लोन 

संस्थेच्या पातळीवर करणे िक्य नाही तयाला इन्िरुन्स कंपनीद्वारा काहीतरी करावं लागेल. फक्त याबाबतीत कामकाज 

चाल ू आह.े या कजा संरक्षण शनधीमधनू दोनिे ते अडीचिे सभासदांना तयाचा फायदा झालेला आह े आशण 

सभासदांच्या ज्या िअुररटीज आहते  आहते तयांना पण तयाचा ररलीफ शमळाला आह ेआशण यासाठी जवळपास दोन 

कोटी पयांत आपण कजा संरक्षण शनधी योजनेअंतगात कजा माफ केलेले आह.े 



श्री लोखंडे- धन्यवाद साहबे. खपू चांगलं काम केले आह.े आम्ही खपू खपू िभुकामना दतेो तमु्हाला. 

धन्यवाद. 

डॉ.शवजय आहरे- नमस्कार साहबे माझा एक प्रश्न आहे उपशवधीवर ज्या चचाा करत आहोत व्याजदर 

ठरवण्याचा शवषय. संचालक मंडळाला व्याजदर ठरवण्याचा अशधकार दणे्याबाबत बरोबर आह ेका. 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे-कजााचे व्याजदर ठरशवण्याचा अशधकार संचालक मंडळाला असेल 

असा आह.े 

डॉ.शवजय आहरे- मला अिी िंका आह ेकी उपशवधी आणण्याचे कारण काय. म्हणजे आतापयांत आपण 

वाशषाक सवासाधारण सभेमध्ये व्याजदर ठरवत होतो.मग ही उपशवधी आणण्याची गरज संचालक मंडळाला का 

भासली.  

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- कारण जेव्हा आपण सन 2015 मध्ये जेव्हा ही कायाकाररणी आशण 

संचालक मंडळ आले तयावेळी आपला जो बायलॉज होता तयामध्ये प्रतयेक कजााचे व्याजदर शदले होते. शविेष 

कजााला मुंबई बँके पेक्षा 0.5% जास्त, इमजान्सी लोनला 12% अिी  बायलॉज मध्ये नोंद केली असल्यामळेु आपण 

ते व्याजदर कमी करणे िक्य असताना दखेील सभासदांना 12.5%म्हणजे मुंबई बँकेच्या 0.5% जास्त दराने व्याज 

शदले गेले सभासदाची लटूच होत होती असं म्हणायला पाशहजे. जेव्हा आमच्या लक्षात आलं की आपण सभासदांना 

कमी व्याजदराने कजा दऊे िकतो तयावेळी आम्हाला पशहल्यांदा बायलॉजी मध्ये चेंज करावे लागेल तयानसुार आम्ही 

बदल केला आशण पशहल्यांदाच स्पेिल लोनच्या व्याजदरात बदल केला. आज आम्ही मुंबई बँक 9.9% दराने कजा 

असताना आम्ही 9.5%दराने कजा 12 लाखापयांत स्पेिल लोन दते आहोत. 

डॉ. शवजय आहरे- तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आह.े तमु्ही सभासदांच्या शहताचं काम करत आहात तयाबद्दल 

काही वाद नाही. फक्त हा वाशषाक सवासाधारण सभेचा अशधकार असताना हा अशधकार संचालक मंडळाला का हवा 

आह ेएवढाच माझा प्रश्न आह.े 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- कारण संचालक मंडळ वेळोवेळी जेव्हा व्याजदर कमी करायचा 

असेल तेव्हा ते करू िकतील पण तयांना जर अशधकार नसेल तर जेव्हा वाशषाक सवासाधारण होईल तेव्हा तो शवषय 

सभेसमोर जाईल तयानंतरच ते शनणाय घेऊ िकतात. 

डॉ.शवजय आहरे- गावंडे साहबे ठीक आह.े सध्या व्याजदर कमी आह ेतोपयांत ठीक आहे. पण जेव्हा व्याजदर 

वाढायला लागतील तेव्हा पनु्हा वाशषाक सवासाधारण सभेकडे यावं लागेल तसं होऊ िकतं का. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर-  नाही तसं होणार नाही. पणूा आशथाक ताळेबंद तयाची रूपरेषा बघनूच 

व्याजदर ठरवला जाईल. 

डॉ.शवजय आहरे- कदाशचत संचालक मंडळाने बऱ्यापैकी शवचार केला असेल या बाबतीत तयाबद्दल दमुत 

नाही पण जर वाशषाक सवासाधारण सभेला अशधकार असेल तर तो वाशषाक सवासाधारण सभेला अस ूद्यावा असं मला 

वाटतं ही माझी सचूना आह.े 



संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- याबद्दल एक सांगायचं तर ऑडीनरी लोन व्याजदर संचालक 

मंडळाला कमी करायचा होता परंत ु आम्ही तो व्याजदर कमी करू िकलो नाही. आम्ही आता बायलॉज मध्ये 

अमेंडमेंट आणली आह े  आता आम्हाला व्याजदर कमी करणे िक्य होईल. आम्ही शफक्स ठेवलं तर आम्हाला 

अडकून बसावे लागेल आशण दसुरी गोष्ट जी काही टमा टू टमासहा मशहन्यांनी वषाांनी एकदम 9%, 8% वर असं नाही. 

स्पेिल लोन मध्ये 12% वरून 9.5% वर आलो ते  किामळेु िक्य झालं तर संचालक मंडळाला अशधकार होते 

म्हणनू. जर अशधकार नसते तर िक्य झाले नसते. हा संचालक मंडळाला अशधकार आह ेव्याजदर ठरशवण्याचाआशण 

आशथाक पररशस्थती बघनूच संचालक मंडळ ठरवत असते. पण शनयमानसुार अमेंडमेंट आणलेली आह.े 

डॉ.शवजय आहरे- शनयमानसुार असेल तर माझी काही हरकत नाही. 

संस्थेचे चेअरमन श्री राजेंद्र मडगांवकर- धन्यवाद. 

ठराव क्र.7.9: ठराव पास करण्यात आला की, दि.27.03.2021 रोजीच्या ऑनलाईन सववसाधारण सभेत 

संचालक मंडळाने सुचदवलेल्या संस्थेच्या उपदवधी क्र. फ 1.10 (6) मुििकजािचा व्याजाचा िर 

ठरर्वण्याचा अर्धकार व्यवस्थापन सर्मिीकडे राहील व िो 66 समान हप्तत्याि सरासरी व्याजिर आकारणी 

करुन पगारािून कपाि केला जाईल. आकर्स्मि कजािचा व्याजिर ठरर्वण्याचा अर्धकार व्यवस्थापक 

सर्मिीस असेल व िो 24 समान हप्तत्याि सरासरी व्याजिर आकारणी करुन पगारािून कपाि केला जाईल. 

सुचक  श्री भरि चौधरी  

अनुमोिक श्री अर्वनाश रहाळकर  

    ठराव सवावनुमते मंजुर करण्यात आला 

 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शवषय क्रमांक 8 वाचनू दाखवला. 

र्वषय क्रमाांक 8 अर्धमांडळाच्या 59व्या वार्षिक सविसाधारण ऑनलाईन सभेस अनुपर्स्थि असलेल्या 

सभासिाांची अनुपर्स्थिी िमार्पि करणे. 

ठराव  क्रमाांक 8:  ठराव पास करण्याि आला र्क जे सभासि अपररहायि कारणास्िव बाहेर गावी गेले 

आहेि, ज्या सभासिाांना ONLINEरर्जस्रेशन करिा आले नाही अशा सभासिाांची अनुपर्स्थिी िमार्पि 

करून त्याांची उपर्स्थिी ग्राह्य करण्याि यावी असा ठराव सवािनुमिे मांजूर करण्याि आला.  

सूचक : श्री भरि चौधरी  

अनुमोिक : श्री रहाळकर   

ठराव सवािनुमिे मांजूर करण्याि आला 

संस्थेचे मानद सशचव श्री संजय गावंडे- शवषय क्रमांक 9 वाचनू दाखवला. 

र्वषय क्रमाांक 9 माननीय अध्यिाांच्या परवानगीने ऐनवेळी येणाऱ्या र्वषयाांबाबि र्वचार करणे. 



याबाबतीत आपल्याला जी पत्र सभासदांकडून आली होती तयांची लेखी उत्तरे सवाांना दणे्यात आलेली आहते. ई-मेल 

द्वारे ही उत्तरे दणे्यात आलेली आहेत. ज्यांचे ई-मेल ऍडे्रस नव्हते तयांची उत्तरं तयार आहते तयांची तयांना पोच शदली 

जाईल. 

संस्थेचे पदशसद्ध अध्यक्ष श्री अनंत वजरेकर- आपल्या इथे सभेचे सवा शवषय संपले आहेत आशण या संस्थेकडून असं 

दाखवण्यात आल आह ेकी तुमची जी शलंक आह ेती डीऍशक्टव्ह होऊ िकते. तर आपल्याला शदलेला जो टाईम स्लॉट 

आह े तो संपत आह.े मला वाटतं सवा आजी माजी सभासदांनी आशण आजी माजी कायाकारी संचालक, आत्ताचे 

संचालक यानंी या सभेला जे काही सहकाया केलं, ऍशक्टव्ह सभासद ज्यांना या सहकार के्षत्राची माशहती आह ेतयांचेही 

मागादिान या सभेला लाभलेले आह ेतरी या सवाांचे मनःपवूाक आभार मानतो. आशण मी या शठकाणी सभा संपल्याचे 

जाहीर करीत आह.े  आपण राष्ट्रगीतासाठी उभे  राहूया. धन्यवाद!  


